



ฉบับประจำวันที่ - 8 พ.ค. 2557 หน้า 1:12

วันแม่ถึงศึก

9พ.ค.



‘เทือก’นำลุย ถูกข่ม 09.09 น. แดงขมคนสู้

นพช.พีวส์ชาติศาล รธน.พิน
“ยิ่งลักษณ์” กระเด็นตกเก้าอี้นายกฯ
วางหมากจัดทัพ ★ มีต่อหน้า 12

◀ **ลุยฝน** นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำมวลชนเดินฝ่าสายฝนไปตามถนนสาธุประดิษฐ์ เขตธนบุรี กทม.ให้มาร่วมชุมนุมใหญ่ ใล้รัฐบาลในวันที่ 9 พ.ค. เวลา 09.09 น. มีชาวบ้าน มารอต้อนรับให้กำลังใจจำนวนมาก.

วันเผด็จศึก ☆ ต่อจากหน้า 1

ชุมนุมใหญ่ 10 พ.ค. เล็งหมันเวียนกำลังมวลชน ปักหลักสู้ยึดเยื่อ "จตุพร" จวกยับเป็นมาตรฐาน เลวร้าย รัฐบาลนายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร "วรชัย เหมะ" ตั้งดับเครื่องชนชนเสื้อแดง 8 แสนคน รัตคำถึง กปปส. ชุมนุมใหญ่ 14 พ.ค. กร้าวพร้อมผู้ ทุกรูปแบบ ไม่กลัวกองกำลังป้อมคอรั้น คอ.รส.หวัง ไฟขัดแย้งขยายวงรุนแรงถึงขั้นควบคุมสถานการณ์ "ไม่ได้" ตำรวจผวาเหตุรุนแรงสั่งตั้งกำลังเฝ้าระวัง สถานที่สำคัญทั่วกรุง เตรียมพร้อมรับมือเหตุรุนแรง ปรป.ปี คอ.รส.ขอโทษวิจารณ์ศาล รธน. "เทือก" นำมวลชนฝ่ายสายฝนลุยย่านสาธุประดิษฐ์ เชิญชวน คนกรุงร่วมไล่รัฐบาล

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (คอ.รส.) ยังคงแสดงความเป็นห่วงคำวินิจฉัยศาล รัฐธรรมนูญที่จะเป็นชนวนให้เกิดการปะทะกันระหว่าง กลุ่ม กปปส.กับ นปช. โดยประเมินว่า จะเกิดความ ขัดแย้งขึ้นรุนแรงถึงขั้นที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ขณะที่ตำรวจตั้งกำลังเฝ้าระวัง สถานที่สำคัญ ทั่วกรุง

★ คอ.รส.ผวาคุมสถานการณ์ไม่ได้

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เวลา 10.15 น. ที่กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายชาติ เฟ็งคิชฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ เรียบร้อย (คอ.รส.) แถลงก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ วินิจฉัยศาลฎีกาพิจารณ์ตำแหน่งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีว่า ได้รับมอบหมายจาก ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.คอ.รส.มา แถลงถึงความห่วงใยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดย คอ.รส.มีความห่วงใยเหตุการณ์วันที่ 7 พ.ค. มาก เพราะมาถึงจุดสำคัญของประเทศ คอ.รส.มี ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า กลุ่มพลังประชาชน 2 กลุ่ม ทั้ง กปปส. และ นปช. เตรียมจะดำเนินการถึงขั้น รุนแรงจากผลคำพิพากษา โดยเฉพาะหากศาล รัฐธรรมนูญพิพากษาในแนวทางว่า นายกฯและ ครม. ต้องพ้นไปทั้งหมด จะทำให้เกิดสูญญากาศตามความ ประสงค์ของพรรคการเมืองบางพรรค กปปส. และ กลุ่มเคลื่อนไหวบางกลุ่มนั้น ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะยอมรับไม่ได้ เพราะเป็นคำพิพากษาที่เกินจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ที่ระบุ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อไม่ให้ เกิดสูญญากาศ นายกฯและ ครม. ต้องอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่ หาก คำพิพากษาออกมาเช่นนี้ คอ.รส.ประเมินว่าจะเกิด เหตุรุนแรงอย่างมากและต่อเนื่อง ไม่น่าจะควบคุม สถานการณ์ได้

★ ฟังพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด

นายชาติกล่าวว่า คอ.รส.ได้เตรียมแนวทาง แก่ใจเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดการปะทะกันอย่าง ต่อเนื่อง อาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.เป็นต้นไป จึงได้ตัดสินใจ โดยฝ่ายบริหารอย่างน้อย 4 คน ได้แก่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน นายชัยเกษม นิติสิริ รว.ยุติธรรม พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. และตน จะนำความกราบบังคมทูลขอ พระบรมราชวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการ ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในแนวทางที่อาจจะเกิด ขึ้นเป็นการตัดสินที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ ครม.ยังจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 181 หรือไม่ ขณะเดียวกัน ในระหว่างกราบบังคมทูลฯ จะให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนตามมาตรา 181 ไม่ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คอ.รส.จัดทำร่างไว้ เบื้องต้นแล้ว จะได้ผ่อนคลายเป็นทุกกลุ่มรอฟังพระ บรมราชวินิจฉัย แทนที่จะใช้กำลังปะทะทำหั่นกัน คอ.รส.จะเป็นตัวแทนให้พระองค์ลงมติวินิจฉัยช่วย สถานการณ์บ้านเมือง ในสถานการณ์วิกฤติดีกว่า ปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจกันเอง อาจเกิดความ รุนแรงถึงขั้นกบฏ

★ พับแผนหลังรัฐสภา รธน.

ต่อมาเวลา 16.00 น. นายชาติ เฟ็งคิชฐ์ อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะ เลขานุการ คอ.รส. แถลงอีกครั้งภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พันสภาพนายกรัฐมนตรี้ พร้อมกับ ครม.ที่ร่วมลงมติโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช.ว่า คำตัดสินที่ออกมาไม่ได้ทำให้ เกิดสูญญากาศทางการเมือง ดังนั้นผู้บริหาร คอ.รส.จะ ไม่มีมีการนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราช วินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ในฐานะเลขานุการ คอ.รส. มองว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน ยังสามารถ ทำหน้าที่ ผอ.คอ.รส.ต่อไปได้ เพราะเมื่อครั้งที่ ร.ต.อ. เฉลิมมีส่วนพิจารณาโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พัน ตำแหน่งเลขาธิการ สมช.นั้น ร.ต.อ.เฉลิมอยู่ใน ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ขณะนี้พระบรมราช โองการให้พ้นตำแหน่งรองนายกฯไปแล้ว ดังนั้น การ ประชุม คอ.รส.ในวันที่ 8 พ.ค.ยังเป็นไปตามปกติ

★ "มาร์ค" โวย "เฉลิม" สุมไฟขัดแย้ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประ ชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ทางลู สตาย แชนแนล ถึงกรณี คอ.รส.ออกแถลงการณ์ วิจารณ์การทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญว่า เป็น แถลงการณ์การเมืองเชื่อว่ากองทัพหรือบางหน่วยงาน คงไม่เห็นด้วย คอ.รส.ควรดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน หลีกเลี่ยงการฝึกไฟ

ทางการเมือง แต่การที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว. แรงงาน ในฐานะ ผอ.คอ.รส. พุดถึงครอบครัวของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะดูถูกความ นรก มีจริงนั้น ถือเป็น การข่มขู่ชัดเจน ไม่เป็นผลดีกับฝ่าย มีอำนาจรัฐ จะยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมมากขึ้น จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กันไปมามากขึ้น เพราะเป็น การปลุกกระดมให้คนเสื้อแดงลุกขึ้นมาต่อต้าน ไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร อาจเกิดการ ปลุกกระดมต่อต้านตามมา

★ ลูกหาบปี คอ.รส.ขอโทษศาล รธน.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโก มาลย์สุด โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอให้ คอ.รส.ออกมาขอโทษศาลรัฐธรรมนูญ กรณีออก แถลงการณ์กล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญเพราะคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลและ คอ.รส.กล่าวหาว่า จะวินิจฉัยให้ ครม.พ้นจากการ รักษาการ แต่คำวินิจฉัยศาลมีความชัดเจนว่า แม้ ความเป็นรัฐมนตรีของ ครม.พ้นไปแล้วแต่ยังสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ ดังนั้น คอ.รส.ต้องออกมาขอโทษ เพราะมีหน้าที่รักษาความ สงบ แต่กลับบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติเสียเอง

นายรามสรรค์นะเขมง โฆษกพรรคประชาธิ ปัตย์ กล่าวว่า คอ.รส.เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็น กาลเฉพาะอย่าทำตัวเป็นพ่อหรือผู้ปกครองทุกสถาบัน ควรปฏิบัติให้ตรงตามหน้าที่ การระบุว่าหลายคดี มีปัญหาเรื่องความยุติธรรมนั้น ส่วนมากคนที่ออก มาวิจารณ์เป็นฝ่ายรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเท่านั้น คดีใดไม่ได้ประ โยชน์ก็บอกว่าไม่ยุติธรรม แต่คดีใด ที่ได้ประ โยชน์ก็ปิดปากเงียบ เป็นพฤติกรรมเอาแต่ ได้ การทำงานของ คอ.รส.ถือว่าน่าอับอาย ทำเกิน หน้าที่ที่วิจารณ์ศาล ขอให้ทุกฝ่ายอย่าทำตัวเหมือน รัฐธรรมนูญ เพราะที่บ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้ล้วน เกิดจากรัฐบาลและเสียงข้างมากละเมิดกฎหมาย แทบทั้งสิ้น

ผู้จัดการรายวัน

ฉบับประจำวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗ หน้า 5:6

**จี‘ดีเอสไอ’ฟันผู้ผลิต
สัญลักษณ์ลูกเสือละเมิดลิขสิทธิ์**

ASTVผู้จัดการรายวัน - ผู้เชี่ยวชาญ 4 องค์การค้ำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้องเรียนอธิบดีดีเอสไอจับกุมโรงงานผลิตเครื่องหมายลูกเสือละเมิดลิขสิทธิ์และผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำให้ภาครัฐเสียหาย

วานนี้ (7 พ.ค.) ที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 11.00 น. นายอริย์ สิบวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ 4 องค์การค้ำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้ำของ สกสศ.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายชาติรติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ และให้ทำการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ต่อหน่วยงานของรัฐกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายและตราแบบสัญลักษณ์

อ่านต่อหน้า 6

จี“ดีเอสไอ”

เกี่ยวกับสินค้าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

นายอริย์กล่าวว่า ตามที่องค์การค้ำของ สกสศ. ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจ กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้องค์การค้ำของ สกสศ. ผลิตจัดทำ และจำหน่ายเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับสินค้าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ต่อมาเมื่อมีการตรวจพบว่า มีการนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์วางจำหน่ายตามร้านค้าย่านสำเพ็ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่ง อาทิ โลตัส บิ๊กซี ตั้งฮั่วเส็ง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดอาญาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐอย่างมาก โดยในแต่ละปี สกสศ. ได้รับมอบหมายให้ผลิตสินค้าของลูกเสือเป็นมูลค่าปีละ 200 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมา มียอดสั่งซื้อเพียง 20-30 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้รายได้หายไป 80-90 เปอร์เซ็นต์

สร้างความเสียหายให้กับองค์กรทั้ง 2 อย่างมาก จึงมาขอให้ดีเอสไอสอบสวนหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ด้านนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ จะนำเรื่องดังกล่าวส่งต่อให้อธิบดีดีเอสไอเพื่อพิจารณา และจะประสานสำนักทรัพย์สินทางปัญญาับเรื่องหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปอีกด้วย ■

ผู้จัดการรายวัน

ฉบับประจำวันที่... ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒... หน้า... ๒



จันทรากำพร:อาภิตย
สุนันท์ ศรีจันทร

รอนักข่าวตบชาราชการ “ชัช”

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในฐานะรัฐบาลรักษาการ มีข้อถกเถียงกันว่า ทำได้หรือไม่ แต่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ทำไปแล้ว โดยล่าสุดมีคำสั่งย้ายนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

และถือโอกาสตบรางวัลข้าราชการที่ทำคุณประโยชน์รับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู แต่งตั้ง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นายชงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม

แม้จะมีข้ออ้างว่า นายกิตติพงษ์มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไม่รับตำแหน่งต่อ แต่ทำไมจึงรีบโยกย้ายแต่งตั้งกันนอกฤดูกาล ทั้งที่เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ

เป็นไปได้ว่า การโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู โดยข้าราชการคนใดที่ไม่ยอมศิโรราบให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะถูกกลั่นแกล้ง เพราะก่อนหน้านี้ นายกิตติพงษ์เปิดกระทรวงยุติธรรมต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส.

นอกจากนั้น ยังตอกย้ำให้เห็นว่า ข้าราชการคนใดที่ยอมตัวเป็นชู้ข้ารับใช้รัฐบาลชุดนี้ จะได้ปูนบำเหน็จอย่างดี มีตำแหน่งใหญ่โตไว้สนองตัณหา

ไม่มีใครรู้ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายในหน่วยงานรัฐได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ แต่รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์อนุมัติแต่งตั้งไปหลายหน่วยงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ชุดใหม่ หรือกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบีโอไอ และคนที่ได้รับเลือกให้ เป็นกรรมการเบงก์ชาติคนใหม่ ล้วนเป็นคนใกล้ชิดทำงานรับใช้ระบอบทักษิณทั้งสิ้น

คณะกรรมการเบงก์ชาติถูกแทรกซึมจนกรรมการเกือบทั้งชุดกลายเป็นคนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ตั้งแต่ยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แล้ว การคัดกรองบุคคลที่จะได้รับตำแหน่งใหญ่โต ไม่ได้เพ่งกันที่คุณภาพ ความรู้ความสามารถหรือคุณงามความดี

แต่ประเมินจากการก้มหัวรับใช้อย่างจงรักภักดี คนดีในสังคมจึงไม่มีโอกาสได้ดิบได้ดี แต่กลับถูกจ้องทำลายล้าง ส่วนคนที่ยอมเป็นข้ากลับได้เป็นใหญ่เป็นโต ระบบข้าดำเนินมาต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และสะท้อนออกมาด้วยภาพลักษณ์ของ ครม. โดยการแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ละคนไม่ต้องพูดถึงความเหมาะสมและความสามารถ แต่ประเมินกันด้วยความไว้วางใจในการเป็นข้ารับใช้

การแต่งตั้งข้าราชการก็ใช้รูปแบบเดียวกัน ข้าราชการที่เป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงหรือกรมกองต่างๆ ส่วนใหญ่จึงเป็นข้ารับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทั้งที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชน

พ.ต.ท.ทักษิณวางเป้าหมายไว้ชัดเจน จะต้องกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ และพยายามแทรกซึมเข้าไปในทุกระบบ ทั้งฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ

การสถาปนาระบบข้าก้าวไปอย่างได้ผล เพราะมีข้าราชการที่ลึนคิด ขาดสำนึก ไร้ศักดิ์ศรีจำนวนไม่น้อย พร้อมก้มหัวให้ระบอบทักษิณ เพียงเพื่อให้ได้ตำแหน่ง

ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ต่อไปจะเป็นอันตรายมาก เพราะคนดีในสังคมคงไม่มีที่ยืน ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนราชการที่ข้าคงเต็มบ้านเต็มเมือง

แต่วาระสุดท้ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใกล้เข้ามาแล้ว ระบอบทักษิณก็เสื่อมลงทุกที

ระบบข้าที่รุ่งเรืองมานานสิบปีกำลังรวันล่มสลาย ข้าราชการที่ไม่รักดี นักบริหารนักธุรกิจที่แสดงตัวรับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และแทรกซึมอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานต่างๆ รวันถูกกวาดล้าง

รัฐบาลยิ่งลักษณ์หมดอำนาจเมื่อใด เหล่าข้าจะมีสภาพเหมือนผึ้งแตกรัง ถูกขับไล่ไล่ส่งจากหน่วยงานรัฐต่างๆ และคงไม่มีใครหน้าด่านอยู่ในตำแหน่งจนถูกไล่

สิ่งที่ยากดูกันคือ ข้าราชการที่ยอมตัวเป็นข้าชะตากรรมจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะบางคนที่ยังไม่ยอมชะงักดูเงาหัวตัวเอง ออกมาปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์อย่างออกนอกหน้า แสดงตัวเหมือนพร้อมจะตายแทน

ไม่ต้องจัดลำดับว่า ข้าราชการคนใดเป็นข้าเบอร์หนึ่ง เบอร์สอง ไม่ต้องให้คะแนนว่า ข้าราชการคนไหนชั่วมากกว่ากัน

เพราะความชั่วไม่มีลำดับชั้น ชั่วคือชั่ว และข้าราชการชั่วจะต้องถูกกำจัด

ข้าราชการข้าที่ถวายเป็นชีวิตรับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้ น่าจะอยู่ในภาวะหนาวๆ ร้อนๆ เพราะถ้า "ยิ่งลักษณ์" มีอันเป็นไป จะถูกคิดบัญชีย้อนหลังกันเป็นแถว

มีคนสงสัยว่า "ธาริต เห่งดิษฐ์" อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เพิ่งออกมาโจมตีศาลรัฐธรรมนูญ ยังกินอัมมोनหลับอยู่หรือไม่ ■

ผู้จัดการ NEWS

ฉบับประจำวันที่... 10 มิถุนายน ...หน้า... 7 ...

การเมือง

'ปู' หงายเจ็บ-หมดลุ้น !!



ภาณุภักดิ์

●● เห็นดินกันเป็นเจ้าเข้าเลยละ สำหรับเครือข่าย ช้างทาส บิววาร์ ทักซัน ชินวัตร ก่อนที่ศาล รธน. จะชี้ขาดสถานะภาพของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่างออกมาปกป้อง รุมถล่มศาลฯ กันแบบไม่มีขยับ แต่ซักก่อนพี่น้อง บางทีการแสดงออกแบบนี้แท้จริงแล้วมันออกมาในแบบ "หวังดีประสงค์ร้าย" แบบว่าอยากให้ไปพ้นๆ เผื่อว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาสวมแทน เหมือนอย่างก็ก่อนหน้านี้ ทักซันเคยบ่นให้ฟังได้ยินกันทั่วว่า "พวกนี้นอกจากหน้าตาไม่ดีแล้ว ยังไม่จริงใจ ไม่อยากให้กลับมา" ก็ที่เห็นจะจริง

●● หากจะเจาะวิพากษ์กรรมเรื่องใหม่ซ้อนเข้ามาอีก ล่าสุด กกต. เกิดอีกยกแหกคิวเดิมที่เคยนัดแนะกันไว้ นั่นคือ ตอนแรกไว้ปากว่าจะส่งร่างกฎษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งมาให้ได้ในวันที่ 6 พ.ค. แต่ก็เลื่อนเวลาในขออนยื่นรอบแล้วรอบเล่าก็ไม่ส่งมาสักที จนในที่สุด เลขาฯ กกต. ภูษงค์ นุตสว่างค์ แถลงว่าต้องรออีก 3-5 วันอ้างว่า กกต. และคณะกรรมการกฎษฎีกา มีความเห็นต่างเรื่องการเลือกกำหนดวันเลือกตั้งของ กกต. หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นมาอีก ความหมายก็คือ จะต้องมีการหารือกับ นายกฯ อีกรอบ ยังไม่อาจเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งกล่าวไปได้ในแฉวันนี้นี่พุงนี้ สรุปก็คือ "เจ็บ" ความหวังพังทลายในนาทีสุดท้าย

●● ตอนแรกมีนหวนเอาไว้ว่าแม่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกศาล รธน. ชี้ ให้พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่ก็ชิงลาออกก่อนศาลตัดสินเพื่อจะได้แต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมาหนึ่งกับนายกฯ รักษาการแทน หลังจกมีการทูลเกล้าฯ ร่างกฎษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 20 ก.ค. ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อผิดคิว กกต. ก็ยังไม่ยอมส่งมาให้ลงนาม แถมยังต้องเจอศาล รธน. ชี้ขาดสถานะอีก โอ๊ย! ทำไมมันชะงักงันอย่างงี้ รวี !!

●● แต่ที่เห็นว่าการรวมกำลังสองเข้าจึงเบอร์เห็นจะเป็น "โพธิ์เจ็ง ดอกจิก" ยศวริศ ชูกล่อม เมื่อศาลฎีกายังไม่ให้ประกันตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มีโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา งานนี้เห็นที่ตกลงไม่ออก แต่ที่มาสนใจก็คือคดีกรรมดีตัวอย่างสำหรับพวกที่ปกปิด จาบจ้วงหมิ่นสถาบันฯ โดยเฉพาะพวกที่ยังกบดานซุกซุกของเครือข่ายทักษิณ อย่าง "ไอ้ตั้ง อาชีวะ" หรือใครก็ตามที่ยังลอยนวลอยู่ในเวลานี้ เมื่อ กม. เริ่มทำหน้าที่ พวกคนชั่วก็ยอมหัวเราะไห้ !!

●● จะเรียกว่ากระชั้นอำนาจเพื่อรักษาประโยชน์กันจนมากที่สุดทักก็ได้สำหรับ ทักซัน ชินวัตร เพราะล่าสุดยังใช้อำนาจรักษาการแต่งตั้งโยกย้ายบรรดาซีซีเข้ามาส่นองอำนาจกันแบบไม่แยแสใคร กับกาตั้ง กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ฟันจากปลัดกระทรวงการคลัง ไปแขวนอยู่ตำแหน่งที่ปรึกษาฯ แล้วดัน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ไปเป็นปลัดสำนักนายกฯ แล้วโยกต่อ ธงทอง จันทรางศุ จากปลัดสำนักนายกฯ ไปนั่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสนใจ



นิวัฒน์ไธสง บุญทรงไพศาล



ยศวริศ ชูกล่อม



ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

อยาก งานนี้ใครที่ติดตามสถานการณ์ย่อมมองออกได้ไม่ยาก เพราะนี่คือการย้ายแบบ "หน้าด้าน" อีกครั้ง ด้านจนไม่ยกหูตึงให้เส้นยึดปาก !!

●● ใครที่ได้ยินคำวินิจฉัยของศาล รธน. เมื่อบายวันที่ 7 พ.ค. ที่สรุปว่า ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบการก้าวก่ายแทรกแซงการโอนย้าย ทวีต เพลียนศรี เพียงเพื่อให้เครือญาติของตัวเองคือ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. เท่านั้น เป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติแต่อย่างใด และให้พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ทันที พร้อมกับ กรรม ที่ร่วมลงมติยับยั้งในครั้งนั้นด้วย อ้อ! เป็นมติเอกฉันท์ด้วยนะ ซึ่งน้อยครั้งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้

●● เอาเป็นว่า รู้คำตอบเช่นเดียวกันว่า ทำไม "เบ็ดเหลี่ยม" เฉลิม อยู่บำรุง และ "ปิ้งศักดิ์" สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ถึงต้องเสี่ยงออกมาไว้วางยู่ศาลฯ เข้ายื่นบอกรว่าจะวิ่งเจอนรก คราวนี้จะได้เห็นกันละว่าใครกำลังลงนรก เพราะต้องตกเก้าอี้ทันใด ขณะที่ล้มหลามถึงเท้าของ นิวัฒน์ไธสง บุญทรงไพศาล รองนายกฯ เบอร์ 2 ได้รับเกียรติเป็น "ซีซี" รายต่อไป แต่รายนี้ก็ยังมีวิบากกรรมเรื่องทุจริตจำนำข้าวพวงอยู่ในป.ป.ช. ให้ระงับไว้หนอย ก็แล้วกัน !!

ก่อนจรด

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริการกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๒



คำต่อคำ

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 พ.ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัยกลางในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของ นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหา กับคณะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ มาตรา 268 หรือไม่ จากการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปเป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี

โดยคำร้องดังกล่าว องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดประเด็นในการพิจารณาไว้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.พิจารณาว่าเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ปัญหาที่ต้องพิจารณานายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 วรรคหนึ่ง (2) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ 2.การกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 (2) (3) เป็นการทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่งหรือไม่มี และ 3.เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) จะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ต้องสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่

โดยตุลาการมอบหมายให้นายเฉลิมพล เอกอรุ และ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย

“กรณีนี้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีว่าจะสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ มาตรา 268 หรือไม่นั้น แม้ผู้ร้องจะระบุว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อมีการยุบสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 (2) แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ระบุให้คณะรัฐมนตรียังคงต้องทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้น ความเป็นนายฯ ยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ นายฯ ยังไม่พ้นจากตำแหน่งโดยเด็ดขาด ซึ่งแตกต่างจากกรณีอื่น เช่น คดีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกปลดออกจากราชการทหาร เพราะกรณีดังกล่าวผู้ถูกร้องไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. แล้ว แต่กรณีนี้นายฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีอำนาจรับกรณีนี้ไว้พิจารณา

โดยการโอนย้าย นายถวิล เบลี่ยนศรี เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ใช้เวลาเพียง 4 วัน แสดงให้เห็นว่าเป็นการดำเนินการเร่งรีบ ผิดสังเกต รวบรวมปราศจากเหตุผลอันสมควรที่ต้องรวดเร็วทั้งยังปรากฏการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้เห็นเป็นพิธีจากภาพถ่ายเอกสารราชการสำคัญ ได้แก่ บันทึกข้อความจากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขานุการนายฯ ที่ นร.0401.2/8303 ที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาจากสำนักเลขานุการนายฯ ระบุวันที่ทำหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ 5 ก.ย. 54 แต่ภาพถ่ายบันทึกข้อความฉบับเดียวกันที่ได้จากนายถวิล ก่อนหน้านั้นกลับระบุวันที่เป็นวันที่ 4 ก.ย. 54 ซึ่งแสดงว่าต้องมีการแก้ไขวันที่ทำให้เอกสารผิดเพี้ยนไปจากความจริง โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปิดความจริงที่มี

ความขัดแย้งกันในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติในการดำเนินการ

เป็นการพิรุณโจ่งแจ้ง เป็นการดำเนินการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร. ซึ่งเป็นญาติผู้ถูกร้อง มีโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. การกระทำผู้ถูกร้องจึงมีการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีวาระซ่อนเร้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเหตุผลการโอนย้ายนายถวิล ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฯ โดยเหตุผลของผู้ถูกร้องไม่อาจรับฟังได้ว่า การโอนย้ายนายถวิล เป็นไปตามประโยชน์ราชการที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และเป็นการดำเนินการเร่งรีบมีเหตุควรเชื่อได้ว่าบ้จัจัยในการโอนย้ายนี้เป็นความประสงค์ให้ตำแหน่งเลขานุการ สมช. ว่างลงเพื่อให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี มาดำรงตำแหน่ง แทน ทำให้ตำแหน่ง ผบ.ตร. ว่างลง และสามารถแต่งตั้งเครือญาติผู้ถูกร้องมาเป็น ผบ.ตร. แทน

เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานเห็นว่าการโยกย้ายนายถวิล จึงเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกัน เชื่อมโยงกับการแต่งตั้ง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เป็น ผบ.ตร. โดยผู้ถูกร้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายขั้นตอน แม้ว่า จะปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มก็ตาม จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและเครือญาติ เป็นการก้าวข้ามแทรกแซงข้าราชการประจำ มิได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่อย่างใด แต่เป็นการกระทำที่มีเจตนาอำพรางแอบแฝงเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ขาดจริยธรรมคุณธรรมถูกต้องชอบธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

นอกจากนี้ผู้ถูกร้องไม่ส่งเอกสารหลักฐานปรากฏว่า นายถวิล ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะ หรือตำแหน่งการเป็นนายฯ เข้าไปก้าวข้าม แทรกแซง เป็นการกระทำต้องห้าม มาตรา 266 (2) (3) และต้องห้ามตาม มาตรา 268 ประกอบ อันมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7)

เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวแล้ว ผู้ถูกร้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป นอกจากนี้เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เหมือนกรณีนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย

วงศ์สวัสดิ์ ฉะนั้น เมื่อความเป็นรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง เฉพาะตัว ย่อมทำให้ ครม. ที่เหลืออยู่ที่ไม่ขาดคุณสมบัติ ต้องห้ามของความเป็นรัฐมนตรี อยู่ในตำแหน่งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่า ครม. ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

อย่างไรก็ตาม หากรัฐมนตรีคนใดได้กระทำการให้ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว ก็ย่อมมี ผลให้รัฐมนตรีคนนั้นไม่อาจอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปในคดีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำ ระดับสูงจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ครม. ก่อน

ดังนั้น ในคดีนี้หากรัฐมนตรีคนใดมีส่วนร่วมใน การลงมติโอนย้าย หรือแทรกแซงข้าราชการประจำใน การโอนย้ายนายถวิล ย่อมเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี ของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามไปด้วยและ ไม่อาจอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า ครม. ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าการโยกย้ายนาย ถวิล ให้พ้นจากเลขาธิการ สมช. เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื่อขออนุมัติอย่างเร่งรีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไม่ เป็นไปตามปกติ เป็นวาระเพื่อทราบจรในวันที่ 6 ก.ย. 54 ซึ่ง ครม. มีมติเอกฉันท์อนุมัติโยกย้ายให้ข้าราชการ ประจำพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน วันเดียวกันนั่นเอง รัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมประชุมและลง มติในวันนั้นจึงมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมในการก้าวถ่าย แทรกแซง เป็นการกระทำต้องห้ามตาม มาตรา 268 ประ กอบ มาตรา 266 (2) (3) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี เหล่านั้นสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว ตาม มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ไปด้วย

อาศัยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเอกฉันท์จึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะใน ตำแหน่งการเป็นนายกฯ เข้าไปก้าวถ่ายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ตัวเองและผู้อื่น ในเรื่องการบริหารแต่งตั้ง โยกย้าย โอนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ จึง ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 (2) (3) และ มาตรา 268 อันมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการ เฉพาะตัวตาม มาตรา 182 (7) และรัฐมนตรีที่ร่วมลงมติ ประชุม ครม. เมื่อ 6 ก.ย. 54 ที่มีส่วนร่วมก้าวถ่าย แทรก แซงข้าราชการประจำอันต้องห้าม ตาม มาตรา 268 จึง ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวด้วย

สำหรับประเด็นที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ดำเนินการแต่งตั้งนายกฯ คนใหม่ตาม มาตรา 172 และ มาตรา 173 นั้นไม่อยู่ในขอบเขตการเสนอให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลจึงไม่พิจารณา วินิจฉัย และยกคำร้อง ทั้งนี้ให้คัดสำเนาคำวินิจฉัยได้ เมื่อพ้น 15 วันหลังจากมีคำวินิจฉัย"

คม.ชค.ลค

- 8 พ.ค. 2557

ฉบับประจำวันที่.....หน้า..... 15

● “ศอ.รล.”ระงับทูลเกล้าฯถวายแล้ว

นายอาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการ ศอ.รล. กล่าวว่า จากคำตัดสินที่ออกมา ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ดังนั้นทางฝ่ายผู้บริหาร ศอ.รล. ก็จะไม่มีการนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชวินิจฉัย

อย่างไรก็ตาม จากความเห็นส่วนตัวในฐานะเลขานุการ ศอ.รล.มองว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ยังสามารถทำหน้าที่ผอ.ศอ.รล.ต่อไปได้ เพราะเมื่อครั้งที่ ร.ต.อ.เฉลิมได้มีส่วนในการพิจารณาโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พันตำแหน่งเลขาฯ สมช.นั้น ร.ต.อ.เฉลิมอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว

เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ ๕๐ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑ : ๑๒

มือบแฮ นายกฯ ถูกสอข

คนร้ายบีมเอ็ม๗๙ใส่ “เสื้อแดง” ขวางขบวน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การลี้ภัยนายกฯ ยืนยันนัด
ตำรวจเร่งหาเบาะแส ชุมนุมใหญ่ 10 พ.ค. คาด
คนมา ◆ อ่านต่อหน้า 12

มือป

□ ต่อจากหน้า 1

เป็นแสน พร้อมนัดอีกครั้ง 14 พ.ค. เชื่อกันมากกว่า กปปส. แจ มีพวกอยู่ที่ห้องมือปตักัน ขณะที่ การ์ด กปปส.แจ้งวัฒนะตั้งกำลังหลังศาล รธน.สาย “อิงลักษณ์” พันตำแหน่งนายกฯ มีเสียงเป็นดัง-เสื่อแดงจอบอกเข้าพื้นที่ “หลวงปู่” ลั่งเฝ้าระวางเข้มงวด ด้านคดี “เทพเทือก-แกนนำ” 52 ราย โคนเตีเอสไอฟ้องทางอัยการนัดฟังคำสั่ง 8 พ.ค.นี้ ส่วนเวทีแจ้งวัฒนะหรือร่วมหน่วยงานหาที่ตั้งเวทีใหม่ หวังมือปแดงเสียบแทน-ที่ใหม่ไม่ปลอดภัย “ก้านนสุเทพ” เดินเรียกแขกอีกครั้ง โฆษก กปปส. ถือว่าเป็นชัยชนะของมือป ขณะที่นักวิจัยระบุระเบิดเอ็ม 79 ไล่พื้นที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

○ กปปส.ลุยกรงกลางฝน

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุมเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ค. ที่สวนลุมพินี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ อาทิ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นต้น นำมวลชนเคลื่อนขบวนโดยรถยนต์มายังแยกสารุประดิษฐ์เพื่อเดินขบวนเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ ทั้งนี้ ขบวนจะเคลื่อนไปตามถนนสารุประดิษฐ์ เข้าถนนจันทน์ ถนนนราธิวาส ถนนสีลมและกลับไปปักหลักชุมนุมที่สวนลุมพินี รวมระยะทางราว 7.6 กิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินขบวนเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ให้ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ร่วมกับ กปปส.บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและพนักงานบริษัท มารอต้อนรับ เป่านกหวีด โบกธงชาติ และมอบเงินสนับสนุนจำนวนมาก กระทั่งขบวนเคลื่อนถึงซอยสารุประดิษฐ์ 33 มีฝนตกลงมาเล็กน้อย แต่นายสุเทพ และแกนนำยังคงเดินขบวนต่อ จากนั้นเวลา 13.20 น. นายสุเทพและแกนนำพักรับประทานอาหาร บริเวณใต้ทางด่วน บนถนนสารุประดิษฐ์

○ มือปเส“ปู”โดนสาย

ทั้งนี้ขณะเคลื่อนขบวนแกนนำ กปปส. ได้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการโยกย้ายนายกวิไล เปลี่ยนศรี อย่างไม่ใกล้ชิด กระทั่งเวลา 13.37 น. หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า น.ส.อิงลักษณ์ จินวัตร พันตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำให้มวลชน กปปส. ต่างโห่ร้องและเป่านกหวีดด้วยความดีใจ ขณะที่นายสุเทพ ไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ เช่นเดียวกับที่สวนลุมพินีมวลชนบางส่วนที่ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ได้เผ่าติดตามรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยและเมื่อมีคำตัดสินออกมา ผู้ชุมนุมต่างโห่ร้องพร้อมเป่านกหวีดแสดงความดีใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายสุเทพและแกนนำ กปปส.พักรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ได้เดินขบวนต่อไปตามถนนสารุประดิษฐ์ เลี้ยวเข้าถนนจันทน์ และเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเล็กน้อย โดยมวลชนได้เดินอย่างรวดเร็วและมีมวลชนบางส่วนได้ขึ้นรถที่มีการเตรียมไว้ ขณะที่บางคนยังคงเดินต่อไป จนถึงแยก

นราธิวาส-สีลม ขบวนจึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลมและถึงสวนลุมพินี

○ หรือย้ายเวทีแจ้งวัฒนะ

ที่เวที กปปส.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุม เช่น ศาลปกครอง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์ราชการ รวมถึงทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 และบริษัท ทรนาร์กซ์ พัฒนาลินทรีพย์ จำกัด เข้าพบหลวงปู่พุทธระอิสระ เพื่อหารือเรื่องการย้ายเวทีชุมนุม ที่ถนนแจ้งวัฒนะให้ประชาชนใช้สัญจรตามปกติ

โดยหลวงปู่พุทธระอิสระ ยืนยันเจตนาในการย้ายเวทีออกจากมิถุนแจ้งวัฒนะ เพราะรับรู้ได้ถึงความเสี่ยง เบื้องต้นคาดว่าจะขอใช้พื้นที่ด้านหน้าศูนย์ราชการอาคารบีเป็นที่ตั้งเวที ส่วนที่พิกัดในช่วงกลางคืนจะขอใช้พื้นที่ด้านล่างอาคารบี ทั้งนี้ ในระหว่างการสอบถามความเห็นแต่ละหน่วยงานเห็นตรงกันว่าควรย้ายเวทีชุมนุมออกจากถนนแจ้งวัฒนะ โดยตัวแทนบริษัท ทรนาร์กซ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่เสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณร้านโกสเด้นเพลสซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ อาคารบี เป็นที่ตั้งเวทีแห่งใหม่แต่เบื้องต้นไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้

○ วันแดงยึด-ทหารเข้ม

หลวงปู่พุทธระอิสระ กล่าวว่า นอกจากประเด็นหาพื้นที่ตั้งเวทีใหม่แล้วจะขอให้หน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยทั้งทหารและตำรวจรับรองว่าจะไม่มีกลุ่มคนกลุ่มใดเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะหากคนเสื้อแดงเข้ามาใช้พื้นที่ก็เสี่ยงเกิดการปะทะ ทั้งนี้ จะพิจารณาข้อเสนอก่อนอย่างรอบคอบก่อนจะไปสำรวจพื้นที่จริงหลังเสร็จสิ้นภารกิจถวายฎีกาขอคืนพระราชอำนาจ จากนั้นจึงจะตัดสินใจว่าจะย้ายไปที่ใด

ด้าน พ.อ.วรวิฑู ภูติศิริ ผบ.ปตอ. 1 กล่าวว่า การชุมนุมไม่ว่าจะย้ายไปจุดใดที่ย่อมจะเกิดผลกระทบประเด็นสำคัญคือจะเลือกสถานที่ใดที่ปลอดภัยและทำให้ประชาชนโดยรวมได้รับความสะดวกมากที่สุด สำหรับทหารยืนยันไม่ได้ว่าหลัง กปปส.ย้ายเวทีแล้วจะไม่มีผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ชุมนุมหน้าศาลรัฐธรรมนูญอีกเพราะทุกฝ่ายมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ทหารได้รับคำสั่งว่าต้องพยายามกันทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กัน

○ 8 พ.ค.ลุ้นคำสั่งอัยการ

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวน กปปส. 58 ราย ร่วมกันชุมนุมผิดกฎหมายตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนและความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพว่าขณะทำงานอัยการที่มีรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เป็นประธานฯ ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานจำนวนมากโดยทำงานหนักพิจารณาทุกวันและได้ประสานพนักงานสอบสวนมาสอบถามเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ผู้

ต้องหาแต่ละรายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกับที่อัยการได้ทำแผนผัง (โรดแมพ) สรุปพฤติการณ์ลักษณะความผิดผู้ต้องหาแต่ละรายไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

นายันทศักดิ์ กล่าวต่อว่า อัยการจะสามารถมีความเห็นในการสั่งคดีนี้ได้ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายของนายสนธิญาณ ขึ้นฤทัยในธรรม ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันหยุดขณะที่การพิจารณาเพื่อมีความเห็นว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้ อัยการจะมีคำสั่งกับผู้ต้องหาทั้ง 52 ราย จาก 58 ราย ส่วนผู้ต้องหาอีก 6 รายนั้น เตีเอสไอยังไม่ได้ส่งสำนวนมาเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายยังไม่ได้เข้าพบตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งนี้ อัยการไม่ได้แจ้งหมายนัดให้ผู้ต้องหาทราบเพื่อมาฟังคำสั่งเพราะถ้าอัยการจะมีความเห็นสั่งฟ้องจริง ก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาได้ ซึ่งหากศาลรับคดีไว้แล้วนัดสอบคำให้การจำเลยศาลก็จะมีความหมายแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อมาศาลตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

○ วัน 2 มือปเผชิญหน้า

ที่ศอ.รต. ถนนวิภาวดีรังสิต นายชาริต เฟิงคิชูร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอเปิดเผยว่า ศอ.รต. มีความห่วงใยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเพราะได้รับรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่าย คือ กปปส.และนปช. มีการเตรียมการดำเนินการถึงขั้นรุนแรงหากผลของคำพิพากษาไปในแนวทางว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นไปจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เกิดสุญญากาศ ทำให้ประเมินว่าจะมีเหตุรุนแรงและมีการปะทะกันอย่างแน่นอน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.อนุชา รมะนันท์ รองโฆษก ตร.กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยถึงสถานภาพ น.ส.อิงลักษณ์ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนในทางปฏิบัติ ผบ.ตร.กำชับให้ทุกพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและที่พิกัดในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นการลดการเผชิญหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายที่สำคัญคือได้สั่งให้ทุกหน่วยเตรียมกำลังสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.รต.ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

○ กปปส.ตรึงแจ้งวัฒนะ

ที่เวที กปปส.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แกนนำ กปปส.แจ้งวัฒนะ นำมวลชนโห่ร้องแสดงความดีใจ ขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุมมีการ์ด กปปส.จำนวน

หนึ่งใส่เสื้อกันกระสุนมาตรงกำลังเผาระวัง
สถานการณ์ เนื่องจากเพชฌฆาตของ “ลุงฮิม ตา
สว่าง” ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเขากลับมาใน
พื้นที่ศาลทำให้หลวงปู่พระอิสระได้ติดตาม
สังการให้การ์ดเผาระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดและ
อย่าตื่นตระหนก ให้รอฟังคำสั่งจากหลวงปู่
เท่านั้น และอย่ากระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการ
ละเมิดอำนาจศาล

ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังศาลรัฐธรรมนูญ
อ่านคำวินิจฉัยมีเสียงคล้ายปืนยิงขึ้นหนึ่งครั้ง
แต่จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยของกระสุน
ปืน ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลไปยัง
สน.ทุ่งสองห้อง ระบุว่าไม่มีเพียงกระสุนแต่
ไม่มีรายงานข้อเท็จจริงหรือผู้แจ้งเหตุ อย่างไร
ก็ตามมีรายงานว่ามิชชันนารีของกุ่มคน
เสื้อแดงหลายคนที่กำลังมุ่งหน้าลงทางด่วนแจ้ง
วัฒนธรรมนั้น แต่ได้เปลี่ยนเส้นทางกะทันหันโดย
การ์ด กปปส.ยังคงดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด

○ ม็อบได้ที่โฆณะสีก

ที่ถนนสาทรประดิษฐ์ นายเอกนัฏ พร้อม
พันธุ์ โฆษก กปปส. ให้สัมภาษณ์ว่า ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยครบทั้ง 3 ประเด็น วันนี้
ประเทศจึงไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่มีรัฐบาล
และคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นอำนาจอธิปไตยจึง
กลับคืนสู่ประชาชนและเป็นโอกาสดีที่ประชาชน
จะหารือกันและจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนขอให้
ทุกฝ่ายเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมใน
การแต่งตั้งคนมารักษาราชการแทนและ สอ.รส. ก็
อย่างบ้างอาจทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัย
เพราะวันนี้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมแล้ว

นายเอกนัฏ กล่าวต่อว่าทั้งนี้ถือว่าการ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร
หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและข้าราชการต้องลุกขึ้นมาปกป้อง
กฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง ทั้งนี้ข้าราชการก็
ไม่ต้องฟังคำสั่งของคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะไม่มี
อำนาจตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม กปปส. ถือว่า
วันนี้เป็นชัยชนะศึกหนึ่งของการต่อสู้คำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้การเคลื่อนไหวของ
ประชาชนมีพลังมากขึ้นด้วย ส่วนเท่าที่ กปปส.
นั้นขอให้ออกไปประท้วงจากนายสุเทพ ต่อไป

○ แดงไม่รับ-นัด 10 พ.ค.

ด้านนายวรชัย เหมะ แกนนำ นปช. ให้
สัมภาษณ์ว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาไม่ได้ผิดคาด
แต่ศาลอาจรู้ว่าหากให้พ้นสภาพความเป็น
นายกฯ และครม. ทั้งคณะจะรุนแรง เลขออกมา
ในรูปแบบวินิจฉัยให้พ้นสภาพเฉพาะผู้ที่มีส่วน
รู้เห็นโยกย้ายเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานจาก
ประชาชน อย่างไรก็ตามเสื้อแดง ยังเดินทาง
ชุมนุม 10 พ.ค. ที่ ถนนอักษะ เหมือนเดิมคาด

ว่าวันนี้จะมีคนมาร่วม 4-5 แสนคน และนัด
หมายให้วันที่ 14 พ.ค. เราที่จะนัดให้เป็นวัน
ระดมพลใหญ่วัดจำนวนมวลชนเหมือนกันคาด
ว่าจะมีคนเสื้อแดงมามากถึง 7-8 แสนคน

○ แฉม็อบกย 2 มือบดักัน

นายวรชัย กล่าวต่อว่า หากคนเสื้อแดง
มากกว่าฝ่ายนายสุเทพแน่ ขอให้นายสุเทพทำ
ตามคำพูด นำมวลชนกลับบ้าน รอบนี้เราไม่ยอม
เป็นการชุมนุมที่มีความพร้อม มีการเตรียมการมา
อย่างดีไม่ยอมให้อำนาจนอกระบบจัดการรัฐบาล
ไม่มีวันยอมให้มีการตั้งนายกฯ มาตรา 7 ตั้งนายกฯ
เถื่อน ทั้งนี้มีการประเมินกันว่าถ้าการที่จะจัดการ
รัฐบาลได้เบ็ดเสร็จต้องยึดอำนาจการให้องค์กร
อิสระจัดการก็ไม่ได้ผล ต้องทำรัฐประหารเท่านั้น
การจะทำให้ได้ต้องมีเงื่อนไข เช่นก่อนความวุ่นวายให้
เห็นว่ามวลชนเสื้อแดงกับ กปปส.ปะทะกันซึ่ง
ทราบมาบ้างฝ่ายจะใช้เสื้อแดงเทียมแล้วอ้างว่า
เป็นเสื้อแดงไปปะทะกับ กปปส.ซึ่งเป็นเรื่องที่เรา
ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น

○ กองปราบฯ ลุยวิทย์โกตี

วันเดียวกัน พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา
รอง ผบช.ก.รักษาราชการแทน ผบช.ป.
พ.ต.อ.อักรวุฒิ หลิมรัตน์ ผกก.1 บก.ป.
พ.ต.อ.นิรันดร์ นามสุวรรณ ผกก.2 บก.ป.
พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผกก.รักษาราชการ
แทน ผกก.ปท.บก.ป.สังการ พ.ต.ท.นิคม ชัย
เจริญ รอง ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.อรุณพล พาน
ประทีป รอง ผกก.ปท.บก.ป. พ.ต.ท.จอม สิงห์
น้อย สว.กก.1 บก.ป. พ.ต.ท.รุ่งเลิศ คันธจันทร์
สว.กก.ปท.บก.ป. นำกำลังรวม 70 นาย พร้อม
หมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักไม่มีเลขที่
ต.ลูกต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่ทำการสถานี
วิทยุชุมชนนครการค้า เรดิโอ หรือวิทยุชุมชนคน
เสื้อแดง จ.ปทุมธานี ซึ่งนายวุฒิพงศ์ กชธรรม
คุณ หรือโกตี ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงเคยใช้
เป็นสถานที่ทำงาน เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม

○ วิดหลักฐาน-เจอปืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่กำลัง
ตำรวจ บก.ป. เดินทางไปถึงบริเวณหน้าบ้าน
พักหลังดังกล่าวแล้วได้มีผู้ดูแลบ้านออกมาพบ
จากนั้น พ.ต.ท.นิคม ได้แสดงหมายค้นศาลให้
รับทราบเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายใน แต่ทางผู้
ดูแลบ้านรายนี้กลับอ้างว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ขอ
ให้เจ้าหน้าที่รอก่อน จากนั้นคนที่อยู่ในบ้านดังกล่าว
ได้โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกและ
มีความพยายามจะขอเวลาการเข้าไปตรวจค้น
และบางส่วนก็พยายามเก็บข้าวของภายในบ้าน
ทันที อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก สก.ถูกตรวจ
มาสมทบและมีการเจรจากับผู้ดูแลบ้าน เจ้า
หน้าที่จึงสามารถเข้าไปตรวจค้นภายในได้
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกซอง 5

ตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิด
ความคาดหมายของเราเพราะคนเสื้อแดงรู้อยู่
แล้วและคาดไว้แล้วว่ามันจะต้องออกมาแบบ
นี้แต่แปลกใจว่าทำไมไม่ออกไปทั้งรัฐบาล คำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการเรียกคน
ให้เราให้คนมาเต็มถนนอักษะโดยที่เราไม่ได้
เรียก และพรุ่งนี้ ป.ป.ช. ก็จะเรียกคนให้เรียก

นางชิตากล่าวต่อว่า การที่เราไปถนน
อักษะ ศาลรัฐธรรมนูญอย่าคิดว่าเราให้เกียรติ
ท่านแต่เป็นการประท้วงเครือข่ายระบอบ
อำมาตย์ทั้งเครือข่ายเพื่อบอกให้รู้ว่าคนรัก
ประชาธิปไตยไม่สามารถยินยอมให้พวกท่าน
ทำการเช่นนี้และทำลายประเทศไทยอีกต่อไป
วันนี้ยังมีคนอยากดังอีกสำนักหนึ่ง คือ สดง.ที่
ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชดใช้เงินค่าเลือกตั้ง
3,800 ล้านบาท และประเทศนี้ควรจะเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ๆ เป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง

○ ยิงเอ็ม 79 ใส่ตึกวิชัย

ต่อมาเวลา 21.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ไปตรวจสอบเหตุคนร้าย
ลอบยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79 เข้าไปในพื้นที่สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ ถนนเลียบทางรถไฟ ช่วงก่อนถึง
แยกหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ที่เกิด
เหตุเป็นพื้นที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมกับเป็น
ที่ตั้งของ รพ.จุฬาภรณ์รวมถึงอาคารหอประชุม
ด้วย โดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณพื้นที่สถาบัน
จำนวน 1 ลูก ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายก่อเหตุ
เพื่อสร้างสถานการณ์วุ่นวายให้เกิดขึ้นในช่วงที่
เกิดวิกฤติการเมืองซึ่งจะได้เร่งสืบสวนหาเบาะแส
จากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้ายต่อไป.

นัด พร้อมกระสุนปืน วิชยूसื่อสาร 3 เครื่อง มีด
เดินป่า 2 เล่ม จึงยึดไว้ตรวจสอบแต่ไม่พบ
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคดี
นายวุฒิพงศ์ ทั้งนี้ตำรวจได้รอเจ้าหน้าที่ กสทช.
ร่วมตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ
แห่งนี้แต่ผู้แทน กสทช.ไม่ได้เดินทางมา กำลัง
ตำรวจ บก.ป.จึงเตรียมถอนกำลังออกมา แต่
ระหว่างนั้นได้มีมวลชนคนเสื้อแดงเข้ามาต่อว่า
และแสดงความไม่พอใจการทำงานของตำรวจ
ด้วย เบื้องต้นได้นำอาวุธปืนและของกลางส่ง
ให้พนักงานสอบสวน สก.ถูกต บันทึกลงไว้เป็น
หลักฐานต่อไป

○ นปช.ไม่รับคำสั่งศาล

ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว
แกนนำ นปช.จัดเวทีปราศรัยโดย นพ.เหวง โต
จิราการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงดาบของศาล
รัฐธรรมนูญเป็นการสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าไป
นั่งกลางหัวใจของคนไทยและคนรักประชาธิปไตย
ทั่วโลก จะเป็นคดีแรกที่ศาลมีการวินิจฉัย
เข้าซ้อนเพราะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไปแล้ว
รัฐธรรมนูญต้องสูงกว่าศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญ และ
คนไม่เห็นด้วย จริง ๆ คำวินิจฉัยจะแรงกว่านี้
เพราะเขาจะเล่นงาน ครม.ทั้งหมด แต่เป็น
เพราะศาลกลัวการชุมนุมวันที่ 10 พ.ค.นี้จึงไม่
กล้ากินรวบทั้งหมด

○ ชิดาเย้ยคนมาแน่นแน่น

ต่อมาเวลา 19.00 น. นางชิตา ถาวร
เศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช. กล่าวว่า
สถานการณ์วันนี้ร้อนแรงและวันที่ 8 พ.ค. ก็
จะร้อนแรงอีกที่สำนักงาน ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



๕๐ พ.ค. 2557

ฉบับประจำวันที.....หน้า..... 15

● **อัยการเล็งสั่งคดี 58 กบปส.8พ.ค.นี้**

นายเนาวรัตน์ พูลบุณย์ อธิบดีอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความจำเป็นที่ทางบริหารงานอัยการกรมการสอบสวนคดีพิเศษหรือการเป็นต้นแบบประเทศไทยให้มีประชาชนที่คอยพิทักษ์บูรณธำมัญชพรหมเทวราชพิธีทรงเป็นประมุข (กบปส.) รวม 58 ราย ว่า คณะทำงานอัยการตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องฟ้องผู้เกี่ยวข้องรายวัน ในข้อหาใดบ้าง ก็ต้องรอฟังคดีในวันที่ 8 พฤษภาคม

นักวิชาการชี้กรม.ร่วมลงมติอาจฟื้นฟูสภาพด้วย ล้มปปช.ฟันจำหน่ายข้าว



อัยการจ่อสั่งคดี"สุเทพ-
แกนนำกปปส."ฐานกบฏ-
ผิดก.ม.เลือกตั้ง

"ยิ่งลักษณ์" ระทึกอีก ป.ป.ช.จ่อชี้มูลโครงการ
รับจำหน่ายข้าววันนี้ นักวิชาการชี้คำวินิจฉัยศาล
รธน.คดี "ถวิล" ผูกพันป.ป.ช.ส่งผลกระทบ.ที่
ร่วมลงมติอาจฟื้นฟูสภาพยกเว้นด้วย ป.ช.ป.
จี ต่อ.ร.ส. ขอโทษศาลรธน.หลังกล่าวหา
จะวินิจฉัยเกินอำนาจ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมประชุมชี้มูล
โครงการรับจำหน่ายข้าว ในวันที่ (8 พ.ค.) หลัง
คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีถอดถอน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สรุปผล
การไต่สวนเสร็จแล้วและเสนอให้ที่ประชุม
ป.ป.ช.ในฐานะองค์คณะพิจารณา
กรณีให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ถูกแจ้งข้อกล่าว
ว่าละเลย เพิกเฉยให้มีการทุจริตโครงการรับ
จำหน่ายข้าว ซึ่งถ้าคณะกรรมการป.ป.ช.เห็นว่า
สำนวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะสามารถชี้มูลความ
อ่านต่อหน้า > 13

กปปส.เฮ: มวลชน กปปส. แสดงความดีใจหลังทราบผลศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี ระหว่างเคลื่อน
ขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนย่านถนนพระราม 3

ลู่หน้ปพช.

ผิดได้ก็ดำเนินการได้ทันที แต่หากเห็นว่ายังขาดรายละเอียดในบางส่วน ก็สามารถนัดชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป

แหล่งข่าวจากป.ป.ช.ระบุมติที่ประชุมป.ป.ช.เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของป.ป.ช.ในรอบ 6 เดือน ในเวลา 13.00 น. วันที่ 15 พ.ค. 2557 นี้ ที่อาคาร 4 สำนักงานป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

นายคมสัน โพธิ์คง อธิบดีสมาชิกสภาพร่างรัฐธรรมนูญ และนักวิชาการกลุ่มสยามประชาธิปไตยเห็นว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งรัฐมนตรีอีก 9 คนกรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมีขอบนั้น ผลจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ยังจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ในคดีโครงการรับจำนำข้าวของป.ป.ช. ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักสำคัญในการวินิจฉัยไว้ว่า รัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมทำความผิดต้องพ้นสภาพไป ด้วย ดังนั้นต้องเฝ้าจับตาดูว่าการชี้มูลของป.ป.ช. จะออกมาในแนวทางใด ซึ่งหากออกมาในแนวทางเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีที่ร่วมลงมติในโครงการรับจำนำข้าวก็ต้องพ้นสภาพด้วยหรือไม่

จับตาชี้มูลจำนำข้าวตายยกเข่ง

ด้านนายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีนและกรรมการ กปปส. กล่าวถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาว่า ถือเป็นคำวินิจฉัยที่ตอกย้ำว่ารัฐบาลในระบบบักชีฆนขาดความชอบธรรมแล้ว จะยังรักษาการต่อยิ่งจะสร้างปัญหาใหม่ตามมา

"ประเด็นสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ได้สร้างบรรทัดฐานคำวินิจฉัยใหม่ที่น่าสนใจ และต้องผูกพันกับทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะป.ป.ช.ที่เตรียมชี้มูลคดีทุจริตจำนำข้าวเร็วๆ นี้ เพราะคำวินิจฉัยของศาลฯ ไม่ได้ทำให้พ้นสภาพ เฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์คนเดียว แต่บรรดาคณะรัฐมนตรีที่ร่วมพิจารณาในขณะนั้น ให้ถือว่ามีส่วนร่วมเห็นต้องรับผิดชอบและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป ด้วย"

นายสุริยะใสกล่าวอีกว่า เท่ากับว่าเรื่องใดหรือมติใดที่ ครม. มีส่วนรู้เห็นและเป็นมติต้องร่วมกันรับผิดชอบ ไม่ใช่นางสาวยิ่งลักษณ์คนเดียว ถ้าเป็นเช่นนี้จะส่งผลผูกพันต่อคำตัดสินชี้มูลของ ป.ป.ช. ในคดีทุจริตจำนำข้าวทันที เพราะโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและดำเนินการโดยคณะรัฐมนตรีทุกชุด โดยไม่มีการทบทวนแม้ป.ป.ช. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(สดง.) จะหักหัวงแล้วก็ตาม

"สอดคล้องกับคำให้การของนายกิตติรัตน์ ณะรอง และนายพิชิตู ซึ่งนาง ทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ ที่ให้การต่อ ป.ป.ช. ในโครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ แต่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ดังนั้นถ้าถือเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นบรรทัดฐาน คำชี้มูล ป.ป.ช. จะส่งผลให้ ครม. ทั้งคณะและทุกชุดในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย"

ปชป. จี้ คอ.รส. ขอโทษศาลรธน.

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีโยกย้ายนายถวิล ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาล และศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (คอ.รส.) พยายามกล่าวหาที่เคยระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย ให้ ครม. พ้นไปแล้ว แต่ยังมีปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่

ดังนั้น คอ.รส. ควรออกมาขอโทษศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีหน้าที่รักษาความสงบ ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แต่ คอ.รส.

ปชป. จี้ คอ.รส. ขอโทษศาลรธน. ความมั่นคงของชาติ

เมื่อ นาย ก ก พ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี ก็ขอให้ทุกฝ่ายเคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีกรอบอธิบายเหตุผลอย่างรอบคอบ ชัดเจน ขอให้ทุกฝ่ายยุติการนำศาลรัฐธรรมนูญมาเกี่ยวข้องกับการเมือง ด้วยการช่วยให้เกิดความเกลียดชัง สร้างความตึงเครียด นำมาวลงชนมาเผชิญหน้า"

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะภาพครม. ที่มีการตีความต่างกันเกี่ยวกับ ครม. ชุดแรกที่ต่อพ้นสภาพนั้นมี 2 คนที่ดำรงตำแหน่งเดิม มาจนถึงปัจจุบันคือ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว. ต่างประเทศ และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว. ไอซีที ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ต้องทบทวนตัวเองว่า ต้องให้มีการตีความเพิ่มหรือแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องทวงถาม

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากนางสาวยิ่งลักษณ์ ลาออกตามคำแนะนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประเทศจะมีทางออกที่ชัดเจนกว่านี้ แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องรับกรรมเหมือนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยเจอ ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ทำประโยชน์ให้ประเทศ โดยเรียกร้องให้ ครม. ลาออก โดยแสดงออกได้ด้วยการลาออกจากตำแหน่ง รมว. กลาโหม ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ ครม. คนอื่นลาออกตาม

อัยการจ้องสั่งคดีกปปส. กบฏ-ขวางเลือกตั้ง

นายันทะศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงาน

อัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) รวม 58 ราย ร่วมกันชุมนุมผิดกฎหมายที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนพยานหลักฐาน 217 แฟ้มและความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. กับพวก รวม 8 ข้อหาให้อัยการพิจารณาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่า

หลังจากรับมอบสำนวนการสอบสวนจากดีเอสไอแล้ว คณะทำงานอัยการที่ตั้งขึ้นซึ่งมีรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเป็นประธานาก็ได้ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำนวนจำนวนมากโดยทำงานหนักพิจารณากันทุกวัน และได้ประสานให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอมาสอบถามเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาแต่ละรายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงว่าใครทำอะไร อย่างไรบ้าง

ประกอบกับที่อัยการได้ทำแผนผัง (โรดแมพ) สรุปพฤติการณ์ลักษณะความผิดผู้ต้องหาแต่ละรายไว้ด้วย ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาหลักฐานและองค์ประกอบความผิดในการกล่าวหา ส่วนที่ทนายความของผู้ต้องหาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม อัยการก็ได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว

นายันทะศักดิ์ กล่าวอีกว่า อัยการจะสามารถมีความเห็นในการสั่งคดีนี้ได้ภายในวันที่ 8 พ.ค. นี้ ก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ที่จะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นวันหยุด ดังนั้นหากจะมีคำสั่งว่าฟ้องก็ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 8 พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันทำการของราชการในสัปดาห์นี้ ขณะที่การพิจารณาเพื่อมีความเห็นว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้ อัยการจะมีคำสั่งกับผู้ต้องหาทั้ง 52 รายจาก 58 รายที่ ดีเอสไอส่งสำนวนมาได้

ส่วนผู้ต้องหาอีก 6 รายนั้น ดีเอสไอยังไม่ได้ส่งสำนวนมาเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายยังไม่ได้เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามขั้นตอนกฎหมายให้ครบถ้วน โดยคณะทำงานอัยการ จะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใด ในข้อหาใดบ้าง ก็ต้องรอฟังผลในวันที่ 8 พ.ค. นี้ แต่อัยการไม่ได้แจ้งหมายนัดให้ผู้ต้องหาทราบเพื่อมาฟังคำสั่ง เนื่องจากผู้ต้องหาอย่างนายสนธิญาณ และนายสกลธี ภัทริยกุล ถือว่าตัวอยู่ในการควบคุมของศาลอยู่แล้ว เพราะยังอยู่ระหว่างการฝากขัง

ส่วนนายสุเทพและแกนนำบางรายก็มีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าอัยการจะมีความเห็นสั่งฟ้องจริง ก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาได้ ซึ่งหากศาลรับคดีไว้แล้วนัดสอบคำให้การจำเลย ศาลก็จะมีหมายแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อมาศาลตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่ ๕.8 พ.ค. 2557 หน้า A6

ร้านแพคจ๊อศึก

นัดใหญ่ 9 พ.ค.



กลับจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลี้ลาสุดสภาพนายกรัฐมนตรี จากกรณีการโยกย้าย ถวิล เป็ลียนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีชอบ ทำให้กลุ่ม กปปส. ต้องปรับยุทธวิธีการ เคลื่อนไหวอีกครั้ง

สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ปราศรัยช่วง คำของวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ประกาศเลื่อนนัดหมายชุมนุม ใหญ่เพื่อปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายจากวันที่ 14 พ.ค. มาเป็น วันที่ 9 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

“วันที่ 9 พ.ค. เวลา 09.09 น. เป็นฤกษ์ดีในการ ปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชน ชาวไทย” สุเทพ ระบุ และยืนยันว่าจะเดินทางปฏิบัติ ให้มีสถานการณ์บัญญัติของประชาชนโดยทันที

สุเทพประกาศให้ประชาชนในต่างจังหวัดเดินทาง เข้า กทม. ได้ตั้งแต่คืนวันที่ 7 พ.ค.เป็นต้นไป ให้ เตรียมเสื้อผ้าที่จะพักค้างถนนได้ หากสวนลุมพินีเต็มก็ จะขยายไปยังถนนราชดำริ ราชประสงค์ และสี่แยก ปทุมวัน ไปถึงด้านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ถนนอังรีดูนังต์

สุเทพยังเรียกร้องให้ข้าราชการ ทหาร และตำรวจ รวมถึงภาคธุรกิจตัดสินใจออกมาต่อสู้ร่วมกัน โดยระบุว่า คณะบุคคลที่แอบอ้างเป็นรัฐบาลนั้นไม่มีความชอบธรรม ใดๆ เหลืออยู่อีกแล้ว ส่วนคนที่อ้างตัวมารักษาการ นายกฯ ก็เป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติ แถมพัวพันโครงการ รับจ่านำข้าวด้วย

นอกจากนี้ องค์กรหรือเครือข่ายใดที่คิดเห็นเช่น เดียวกัน ก็ให้แสดงออกในวิธีที่ทำได้เพื่อสนับสนุนการ เคลื่อนไหว รวมทั้งฝากไปยังคนเสื้อแดงว่าพร้อมอ้าแขน รับเพื่อมาร่วมกันปฏิรูปประเทศ เพราะประเทศนี้ไม่ใช่ ของระบอบทักษิณหรือตระกูลชินวัตร โปรดอย่าได้มีความ กินแห่งแครงใจกัน ล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้น

สำหรับการเคลื่อนไหวของ กปปส. ในวันที่ 8 พ.ค. จะเดินขบวนไปตามถนนสุขุมวิท เพื่อเชิญชวนประชาชน ออกมารวมต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์เป็นวันสุดท้าย โดยจะ

ตั้งต้นที่ปีที่เอสอ้อนนุชและเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 09.30 น.

ด้าน **ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต** โฆษกพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า คดีของ ยิ่งลักษณ์ จบลงแล้ว ขอให้ทุกคนเคารพคำวินิจฉัยของศาล ยุติการ ยั่วยุ่มวอลชนให้เกิดการเผชิญหน้ากัน และเรียกร้องให้ ยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่ง รวบรวมกลาโหม เป็นตัวอย่าง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลาออกตาม เพื่อเปิดทางให้ ประเทศเดินหน้า

ชวนนท์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการตีความคำวินิจฉัยจาก ฝ่ายต่างๆ ว่า ครม.ยิ่งลักษณ์ 1 ต้องหมดสภาพลงไปด้วย ซึ่งมี 2 คนที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอน เนื่องจากไม่ ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาตั้งแต่ ครม.ยิ่งลักษณ์ 1 ถึง ครม.


ยิ่งลักษณ์ 5 คือ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รวบรวมต่างประเทศ และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ รววม. ไอซีที ส่วนคนอื่นต้องพิจารณาตัวเอง อย่าให้ต้องตีความ เพิ่มเติม หรือให้คนอื่นมาทวงถามความรับผิดชอบ

ขณะที่ **วิรัตน์ กัลยาศิริ** หัวหน้าทีมกฎหมาย ปชป. กล่าวว่า นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล มีคดีการทุจริตจำนำ ข้าวอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งจะชี้มูลวันที่ 8 พ.ค.นี้ หาก นิวัฒน์ธำรงถูกชี้มูลจะเหลือ พงศ์เทพ เทพกาญจนา เพียง คนเดียวที่สามารถปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนนายกฯ ได้ แต่ตามมารยาทของสังคมเมื่อศาลวินิจฉัยให้นายกฯ พ้น จากตำแหน่ง ครม.ที่เหลือควรลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อ ประเทศและสังคมด้วย ■



๕๘ พ.ค. ๒๕๕๗

ฉบับประจำวันที่.....หน้า.....๒.....



ไฟก๊าส การเมือง
● พูลเดช กรรณิการ์

แถลงการณ์ศอ.รส.ฉบับ3 จุดเปลี่ยนสถานการณ์?

แถลงการณ์ของ ศอ.รส. ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 แม้จะอ้างว่าเป็นอำนาจและการกิจของ ศอ.รส. ที่จะต้องป้องกัน ระงับยับยั้ง แก๊งหรือบรรเทาเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของแถลงการณ์กลับสื่อไปในทางกดดันศาลรัฐธรรมนูญ และดูคล้ายจะข่มขู่คุกคามการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในคดีการแต่งตั้งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี

เพราะแทนที่ ศอ.รส. จะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งลดราวาศอกการเผชิญหน้ากันหรือหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกัน อันเป็นอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ ศอ.รส. ที่จะต้องทำในการป้องกัน ระงับยับยั้ง แก๊งหรือบรรเทาเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่ ศอ.รส. กลับเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสินคดีให้ดีๆ เพื่อมีให้นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง

ประการต่อมา ศอ.รส. ถือเป็นเรื่องมือของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การเรียกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของ ศอ.รส. จึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและหมิ่นเหม่เข้าข่ายแทรกแซงการทำหน้าที่ของศาล

ประการถัดมา แถลงการณ์ของ ศอ.รส. ออกมาโดยพลันภายหลังที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นการเข้าให้ปากคำต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ซึ่งทำให้แถลงการณ์ของ ศอ.รส. หมิ่นเหม่ต่อการกดดันศาลมากขึ้น

ลองมาดูกันว่าเนื้อหาของแถลงการณ์กดดันหรือข่มขู่คุกคามการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

แถลงการณ์กล่าวว่า ศอ.รส. มีข้อห่วงใย และข้อวิตกกังวลต่อการวินิจฉัยขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญที่มีการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยไม่อาจบรรลุผล ดังนี้

1.ในการใช้อำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ยังคงใช้วิธีพิจารณาและทำคำวินิจฉัยตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2550 จนถึงปัจจุบัน แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ดำเนินการผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ การกำหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในรูปของกฎหมายก็เพื่อควบคุมการใช้อำนาจของศาล เมื่อวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ในรูปของกฎหมาย จึงทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนต่อการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการไม่มี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยรัฐสภา อาจส่งผลให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีไม่มีมาตรฐาน

2.จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สำคัญในหลายคดีที่ผ่านมา มักถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า มีปัญหาในเรื่องความยุติธรรม หลายคดีวินิจฉัยก้าวล่วงการใช้อำนาจอธิปไตยขององค์กรอื่นโดยไม่มีอำนาจ ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ

3.กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยคำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง โดยเห็นว่ากระทำการก้าวท้าว หรือแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยคำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมังครสุทธรเวช นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง โดยให้เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากผลของคำวินิจฉัยแตกต่างกัน ก็จะทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ขาดมาตรฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4.ศอ.รส. ได้รับทราบข้อมูลด้านการข่าวว่า มีความพยายามของกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนแนวทางที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง เรียกร้องให้การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แล้ววินิจฉัยให้เกินเลยไปจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ถึงขั้นยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ดังนั้น การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเกินเลยไปถึงการยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถกระทำได้ ฯลฯ

ศอ.รส. จึงขอเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพต่อองค์กร และเห็นถึงความสำคัญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและวินิจฉัยคดีอย่างตรงไปตรงมา เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยยึดถือจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ และคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ศอ.รส. ขอยืนยันว่ามิได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงหรือกีดกันการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่ขณะนี้ก็มีกลุ่มมวลชนจำนวนมากทั้งสองฝ่ายกำลังรอคอยผลการพิจารณาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ หากคำพิพากษาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาแล้ว ย่อมจะเกิดความไม่พอใจขยายตัวในวงกว้าง และเกิดการใช้กำลังเข้าปะทะกัน

กอดันหรือไม่กอดันก็ลองพิจารณาดู ส่วนแถลงการณ์ฉบับนี้จะมีผลต่อการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ และให้ผลเป็นบวกหรือลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหรือไม่ ไม่มีใครรู้



เพื่อไทยอัดศาล รธน. ปลุกต้านชบวณสมคบคิด

WSSA เพื่อไทยและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ต่างออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จำนวน 25 คน พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่าศาลตัดสินนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมกันต่อต้านชบวนการสมคบคิดทุกวิถีทาง

โกศล พลกุล ได้อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า การใช้อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ดี ที่กระทำต่อรัฐบาลส่วนใหญ่ไปด้วยความเร่งรัด เร่งรีบ ผิดปกติ และบ่อยครั้งสอดคล้องกับการแถลงของ กปปส. และฝ่ายที่ต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันคำวินิจฉัยของศาลได้จางบรรทัดฐานนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ซึ่งพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและความถูกต้องเที่ยงธรรมทั้งหลายร่วมกันต่อต้านชบวนการสมคบคิดดังกล่าวโดยสันติวิธีทุกรูปแบบ



อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาลต้องเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 20 ก.ค. และขอให้ทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่ายร่วมมือกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นโดยสุจริต เพื่อเป็นทางออกของสังคมชาติ

ด้าน วรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช. กล่าวว่า คนเสื้อแดงยังเดินทางชุมนุมในวันที่ 10 พ.ค. ที่ถนนอัษฎางค์เหมือนเดิม และนัดหมายให้วันที่ 14 พ.ค. ซึ่งตรงกับวันที่ สุเทพ

เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นัดระดมพลใหญ่ "เราก็จะนัดให้เป็นวันระดมพลใหญ่วัดจำนวนมวลชนเหมือนกัน คาดว่าจะมีคนเสื้อแดงนามากถึง 7-8 แสนคน จะได้ว่ามวลชนฝ่ายไหนมากกว่ากัน รอบนี้เราไม่ยอม เป็นการชุมนุมที่มีความพร้อม ไม่มีวันยอมให้มีการตั้งนายกฯ มาตรา 7 ตั้งนายกฯ เกือบ" วรชัย กล่าว

สำหรับบรรยากาศหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินปรากฏว่ากลุ่มสตรีเสื้อไทยรักษาและปกป้องประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งมาให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ต่างนำตากล้องเข้าพร้อมตะโกนขอให้นายกฯ ลูฯ โดยบางคนถึงกับตะโกนว่าจะคืนบัตรประชาชนไม่เป็นแล้วคนไทย ส่วนในตงจังหวัดกลุ่มคนเสื้อแดง จ.ลำปาง ได้ไปชุมนุมที่หน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อขอให้หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคเหนือ หากเกิดการรัฐประหารขณะที่ โฟจิต ศรีวรชาน อดีต สส.นครพนม พรรคเพื่อไทยแต่งชุดดำนำกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นชุมนุมแสดงพลังประกาศไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เวทีชั่วคราวหน้าตลาดอินโดจีน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ■



รายวัน

ฉบับประจำวันที่ ๕๐ พ.ค. 2557 หน้า 14

ร้องเอาผิดปลอมสินค้า 'ลูกเสือ'

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายอารีย์ สิบวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายเพิ่มพูน เพ็งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ร้านค้าจำหน่าย หัวเข็มขัดลูกเสือ วอกเกิ้ลลูกเสือ และผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ตราลูกเสือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.

นายอารีย์กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ลูกเสือเป็นตราพระราชทานจาก ร.6 เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาการผลิตและจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตจาก สกสค.และ ศธ. ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาต ผลิตหัวเข็มขัด

ลูกเสือ วอกเกิ้ล โลหะทองเหลืองเกรดต่ำ และสัญลักษณ์ลูกเสือบนผ้ากำมะหยี่ หรืออาร์มแขนลูกเสือ จากนั้นส่งไปให้ ยี่ปี่วชาญชัย ขายที่สำเพ็ง และส่งขายตามร้านค้าส่งต่างจังหวัด รวมทั้งในกรุงเทพฯ ห้างโลตัส ดั่งฮั่วเส็ง บิ๊กซี ยังมีผลิตภัณฑ์ลูกเสือไม่ได้รับอนุญาตมาขายด้วย จากเมื่อก่อนยอดจำหน่ายสินค้าลูกเสือประมาณปีละ 200 ล้านบาท เหลือเพียงปีละ 30 ล้านบาท เท่ากับว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาสูญเสียสวัสดิการกว่า 170 ล้านบาท หากผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อยากร่วมงานกับเราสามารถเข้ามาติดต่อขออนุญาตอย่างถูกต้องได้ ไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายเพิ่มพูนกล่าวว่า จะรับหนังสือและเสนอไปยัง นายธรริต เพ็งติษขู อธิบดีดีเอสไอ เพื่อมอบหมายให้สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินคดีต่อไป

มติชน

รายวัน

๕.๘ พ.ค. 2557

ฉบับประจำวันที่.....หน้า..... 6

'ธาริต' ยันไม่กระทบ 'ศอ.รล.'

ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ภายในสโมสรตำรวจ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) กล่าวว่า แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ ครม.ชุดที่มีมติย้ายนายถวิล ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ศอ.รล.ให้ถูกยุบตาม เนื่องจาก ศอ.รล. ถูกตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ไม่เกี่ยวข้องกับ ครม.

นายธาริตกล่าวว่า ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการ ศอ.รล. ยังคงเป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพราะการย้าย นายถวิล ขณะนั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่ในตำแหน่งรอง นายฯ แต่ตอนนี้ ร.ต.อ.เฉลิม เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ถือว่าอยู่คนละสถานะกัน ความ เป็นรัฐมนตรีไม่น่าจะหายไป ส่วนเรื่องการทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะภาพของ ครม. นั้น ศอ.รล. จะประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ในฐานะคณะทำงานเลขาธิการ ศอ.รล. กล่าวว่า หลังคำวินิจฉัยออกมาไม่ได้ลดความ รุนแรงลง เนื่องจากกลุ่มขึ้นชอรัฐบาลไม่พอใจ ส่วน กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ก็ไม่พอใจเช่นกันเพราะอยาก ให้ ครม.ทั้งชุดหลุดออกไป อย่างไร ศอ.รล. ติดตาม สถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เชื่อว่าผู้ชุมนุมคงรอ ความชัดเจนกว่านี้

ผบ.ตร.สั่งจับตามือบใกล้ชิด

พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ รอง ผบ.ช.น. ดูแลงานความมั่นคง กล่าวว่า ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์เป็นระยะ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำ วินิจฉัยตัดสินออกมาแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่ม จะเคลื่อนไหวอย่างไร แต่ด้านการข่าวยังไม่พบ ข้อมูลถึงเหตุการณ์ความรุนแรง ส่วนการดูแล สถานที่สำคัญของทางราชการนั้น เมืองต้นได้จัด กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนดูแล สถานที่ราชการต่างๆ ทั้งหมดแล้ว หากจุดไหน เป็นเป้าหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวขบวนไป ก็ต้อง จัดกำลังให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ส่วนความปลอดภัย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลัง ให้ดูแลอยู่แล้ว

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันท์ รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. กำชับสั่งการให้ทุกพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ป้องกันเหตุการณ์ เผชิญหน้าของทุกฝ่าย

เวทีแจ่งวัฒนะยังไม่สรุปย้ายที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวที กปส. แจ่งวัฒนะ ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่ชุมนุม อาทิ ศาล ปกครอง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กองพัน ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) กองร้อยลาด ตระเวนระยะไกลที่ 1 และบริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เข้าหารือกับพระพุทธรังษีเรื่อง การย้ายเวทีชุมนุม จากถนนแจ่งวัฒนะ เพื่อให้ ประชาชนใช้ถนนสัญจรตามปกติ

ทั้งนี้ ตัวแทนบริษัท ธนารักษ์ฯ ในฐานะเจ้าของ พื้นที่เสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณร้านโกลเด้น เพลส อยู่ ใกล้กับศูนย์ราชการ อาคารบี เป็นที่ตั้งเวทีแห่ง ใหม่ ไม่กระทบกับข้าราชการที่ต้องทำงานภายใน ศูนย์ราชการ แต่พระพุทธรังษีเห็นว่า หากย้าย ไปบริเวณดังกล่าวจะไม่มีใครรับรองความปลอดภัย ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ข้างเคียงเป็นจุดต่อแหลมที่จะ ถูกโจมตีได้รอบด้าน จะพิจารณาข้อเสนอละและจะ ไปสำรวจพื้นที่จริง หลังเสร็จภารกิจถวายฎีกาขอ คินพระราชอำนาจ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจะตัดสินใจว่าจะย้ายไปที่ใด

อัยการนัดสั่งคดี 52 กปส.

นายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงาน คดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าว ถึงการพิจารณาสำนวนแกนนำ กปส. 58 คน ร่วม กันชุมนุมผิดกฎหมายที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนพยานหลักฐานและความเห็น สมควรสั่งฟ้องรวม 8 ข้อหา ให้อัยการพิจารณา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา จะมีความเห็น ในการสั่งคดีนี้ในวันที่ 8 พฤษภาคม ก่อนจะครบ กำหนดฝากขังนายสนธิญาณ ขึ้นฤทัยในธรรม 1 ใน 58 แกนนำ กปส. ที่จะครบกำหนดฝากขัง ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ โดยอัยการ จะมีคำสั่งกับผู้ต้องหา 52 ราย จาก 58 ราย ที่ดี เอสไอส่งสำนวนมาให้ ส่วนอีก 6 รายนั้น ดีเอสไอ ยังไม่ได้ส่งสำนวนมาเนื่องจากผู้ต้องหาบางราย ยังไม่ได้เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช. ปส.) ภายในสโมสรตำรวจ นายสนธิญาณ ขึ้นฤทัย ในธรรม หนึ่งในแกนนำ กปส. เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อกล่าว หาเพิ่มจากเดิมข้อหาความผิดฐานเป็นกบฏ ใน ข้อหาก่อการร้ายและข้อโจร โดยนายสนธิญาณ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ศาลรธน.เอกฉันท์ 10 รมต. สิ้นสภาพ-
'ยิ่งลักษณ์' นำศาลคลอลาตำแหน่ง

ค้น 'นิวัตน์ธารง'

ลุยเลือกตั้ง

รัฐบาลนัดกกต.หารือ ปมพ.ร.ฎ.เลือกตั้งพรุ่งนี้

มติศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์วินิจฉัย "ยิ่งลักษณ์-9 รัฐมนตรี" พันสถานภาพมต.ตั้ง "ถวิล" ขณะที่ "ยิ่งลักษณ์" แผลงนำตาลอ้อล่าตำแหน่ง เผยภูมิโชนิงนายกฯ 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ครม.ตั้ง "นิวัฒน์ธำรง" รักษาการนายกฯ เรียกประชุมแบ่งงานวันนี้ นัดหารือกกต. พรุ่งนี้ลุยเลือกตั้ง มอบกฤษฎีกาสอบศาลรธน. ปม"ยุทธศักดิ์" เว้นช่วงรอต.

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยให้ ความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 จากกรณี แต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เนื่องจากเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ส่งผลให้รัฐมนตรี ที่ร่วมลงมติสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ พบว่ามีรัฐมนตรีที่ร่วมลงมติ

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

นิวัฒน์ธำรง

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ พันสถานภาพเป็นนายกฯ ให้หมายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย. ถือเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับ ที่ 2 แทนที่รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 ต้องพ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรี ตาม คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเช่นกัน

"ความจริงแล้วในส่วนของที่ทีมงาน นายกฯ มีการเตรียมการในแนวทางนี้ไว้ แล้ว เพราะว่าได้แม่ นายนิวัฒน์ธำรง จะ เข้ามาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี แต่ทีมงานที่เข้ามาช่วย ก็ยังคงเป็นที่ม งานเดิมของ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ โดยเฉพาะ

นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี" เพื่อให้งานต่อเนื่องและมีความ คำนึงเคยกันเป็น อย่างดีอยู่แล้ว" แหล่งข่าว กล่าว

โดยเฉพาะงานที่ต้องเร่งสานต่อ คือ การหารือข้อกฎหมายกับทางคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เพื่อที่จะเดินหน้าออก พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใน วันที่ 20 ก.ค.นี้ตามกำหนดการเดิม นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลชุดรักษาการ ที่ จะมีนายนิวัฒน์ธำรง รักษาการนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจหน้าที่ไม่แตกต่างจากในช่วงรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์รักษาการ หลังจากยุบสภา ที่ผ่านมา

"การทำหน้าที่ของครม. ไม่มีการกำหนด องค์ประชุมหรือสัดส่วน ทุกอย่างจะเป็นไป ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดด้วยการเสนอ เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยที่รัฐบาลชุดใหม่ก็มีอำนาจทาง

กฎหมาย รวมถึงการประสานงานกับการจัดการ เลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป" นายธงทอง กล่าว

ด้วยเหตุผลที่ว่า "งานของรัฐบาลชุดใหม่ ต้องต่อเนื่อง ไม่สะดุด เวลาของเราไม่มีมาก แล้ว" สิ่งหนึ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ผกกกับ นายนิวัฒน์ธำรง

ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ธำรง ยอมรับว่าจะ เร่งทำให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็ว โดยวันนี้ (8 พ.ค.) นายนิวัฒน์ธำรง ได้นัดประชุม ครม. เพื่อหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของครม. และการแบ่งงาน ให้กับครม. ที่เหลือ 25 คน ที่สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

หากการรับช่วงต่อของ นายนิวัฒน์ธำรง ขณะนี้ถือเป็นช่วงสำคัญโดยเฉพาะใน สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ ขณะที่ บทบาทที่ผ่านมาของนายนิวัฒน์ธำรง ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นรัฐมนตรีสายตรง ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้รับความไว้วางใจมาก

ดังนั้นการที่นายนิวัฒน์ธำรง รักษาการ นายกรัฐมนตรี มารับไม้ต่อจากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ก็จะไม่ต่างกับในช่วงที่นางสาว ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี หากถือว่า เข้ามาเดินเกมบริหารประเทศต่อจากนางสาว ยิ่งลักษณ์

ถึงแม้ว่า นายนิวัฒน์ธำรง จะมีชื่อใน คดีทุจริตจำนำข้าว ที่คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปป.ช.) จะชี้มูลความผิดวันนี้ (8 พ.ค.)ก็ตาม แต่ นายนิวัฒน์ธำรง ก็เป็นเพียงพยานในคดีตั้ง กล่าวเท่านั้น โดยไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถูกร ้อง อย่างเช่นนางสาวยิ่งลักษณ์

ดังนั้นจะทำให้ นายนิวัฒน์ธำรง ยังอยู่ห่างจากความเสียหายทางการเมืองใน คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล อย่างน้อยก็สามารถอยู่ต่อไปได้ เพื่อจัดการ เลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ หากทุกอย่าง สามารถตกลงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้



จับทวน
สวนกระแส

สันกิต กรณิ
suntouch.k@gmail.com

สงบอีกพักใหญ่

“กบฏ... ชาติโลก... สัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรม” คนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆ นานา ทุกข์ก็มี สุขก็มี ตีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแต่ผู้ใดอื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น มิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้น นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองเท่านั้น

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ให้คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี พร้อมกับบรรดารัฐมนตรีที่ร่วมลงมติในที่ประชุม ครม.นัดที่แต่งคุณฉวีลา เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

บรรดารัฐมนตรีชุดนี้ ที่ร่วมตกเก้าอี้เพราะร่วมประชุม ครม.นัดนั้น มี 9 คน ล้วนแต่ดาวดังหัวแถว อาทิ บิ่ง สุรพงษ์ สารวัตร ดร.เฉลิม เสี่ยโต้ง-กิตติรัตน์ ณ ระนอง เสือปลอด นายพลตั้งเช้า เป็นต้น

ครับ...หากได้ฟังการสอบพยานด้วยสติ ฟังคำวินิจฉัยของศาลด้วยปัญญา จะเห็นพร้อมถึงหลักฐานเอกสาร ข้อมูล พฤติกรรมเชื่อมโยงต่างๆ อันนำไปสู่ผลที่เกิดขึ้น เชื่อได้ว่าทุกท่านต้องเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอย่างแน่นอน

แต่ก็นั่นแหละครับ บรรดากลุ่มมวลชนที่ฮือๆ กันอยู่ตอนนี้ ล้วนไม่พึงพอใจอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะ เป็น นปช.มวลชนฝ่ายรัฐบาล หรือ กบปส.มวลชนที่ไม่เอารัฐบาล เพราะคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งดูท่าแล้วทาง กบปส.มีปัญหามากกว่า เพราะทำการให้กำหนดการก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ต้องการ คือ ปฏิรูปการเมืองตั้งนายกฯ คนกลางที่ไม่ใช่เนักการเมืองขึ้นมาดำเนินการนั้น เป็นอันหมดช่อง

เพราะว่า แม้คุณยิ่งลักษณ์ตกเก้าอี้ไป แต่รัฐบาลรักษาการของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมยังอยู่ โดยมีคุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ รับหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไป พร้อมกับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เหลือ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ครับ...โดยเนื้อแท้แล้วการเมืองยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แม้รักษาการนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนหน้าแต่คนที่กำกับบังคับบัญชารัฐบาลก็หน้าเหลี่ยมๆ เหมือนเดิมแหละครับ (ฮา) และคุณนิวัฒน์ธำรง ก็หาใช่อื่นไกล อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นบริวารระดับจอมทัพของคุณทักษิณ ขนาดหนีไปบวช 3-4 ปี ยังถูกเรียกให้สึกมาลงเลือกตั้ง มาช่วยดูแลคุณยิ่งลักษณ์ในทุกด้าน

ผมพยายามว่า สดวนการณ์ ณ ตอนนี คุณทักษิณยังคงมีความพึงพอใจที่อำนาจรัฐยังอยู่ในมือ สิ่งที่จะเดินต่อไป คือ เร่งวันเร่งคืนให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุด

ที่ผมไฟกัศคือ กบปส.จะเลือกเดินทางไหน! เชื่อว่าคงรอดู บ.ป.ช.จะชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษณ์ ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก่อน เพราะหากชี้มูลว่าผิดทางที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องเดิน คือ โฉนดเลขที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เหมือนพี่ชาย

เดือดไม่เดือด อยู่ตรงนั้นแหละครับ ■



ประเด็นร้อน

1. วันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเกรงว่าจะมีการนำเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีนายกฯ กระทำผิดรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้สถานภาพนายกฯ ลั่นสุดลง ไปยุบง ปลุกปั่น ให้เกิดความไม่สงบขึ้น จึงป้องกันความวุ่นวายโดยให้เจ้าหน้าที่หยุดทำงาน 1 วัน

2. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษด้วย พร้อมย้ำจะเร่งประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ และหวังว่าจะเกิดการเลือกตั้งใหม่และไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจนเป็นเหตุไม่ให้เกิดการเลือกตั้งอีก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่ภายใน 2-3 เดือน และเชื่อว่าภายหลังที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พันสภาพนายกรัฐมนตรี จะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอีก ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้

3. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว. แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ยังคงนัดประชุม ศอ.รส.วันนี้ตามปกติ เนื่องจากยัง

สามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการ ศอ.รส.ต่อไปได้ เพราะเมื่อครั้งที่ ร.ต.อ.เฉลิม ได้มีส่วนในการพิจารณาโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พันตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว

4. สภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดงานสัมมนาแคมป์เปิดชุมทรัพย์ใหม่ในตะวันออกกลาง เจาะตลาดกาตาร์ คูเวต โอมาน บาห์เรน ให้เบรียงทะลุเป้า เวลา 08.30 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. เช้าวันนี้ นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประชุมผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ททท.ทุกสายงาน ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์พร้อมปรับเป้าหมายการตลาดตัวเลขและรายได้ทางการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังการเมืองมีการเคลื่อนไหวหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ■

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่..... ๒๘ พ.ค. 2557 หน้า 12.15

พินวิสัยข้อหาหมุนมือ ได้แล้ว

**อัยการสั่งคดี 58 แกน'กบปส'
สื่อเขอรันนแจ้งจับการ'ต'ตบ
แกงบอง'บุ'สู-เทือกนัก'ก'พค.**

ร.ม.ว.สาธาณสุข ตั้งกรรมการสอบ □ อ่านต่อหน้า 15

● ปลัดศธ. □ ต่อจากหน้า 1

วินัยร้ายแรง “นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์” ปลัดศธ. ซึ่งพฤติกรรมอย่างการกีดขวาง-ใช้บังคับประมาดและทรัพย์สินราชการไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ปลุกระดมบุคลากรการแพทย์ออกมาชุมนุมกับ ‘กปปส.’ เพื่อล้มรัฐบาล กองปราบฯ บุคลากรวิทย์ “โกตี” หาข้อมูลเพิ่มคดีหมิ่น ม.112 จนเผชิญหน้าเคียดกับคนเสื้อแดง “วรชัย เหมะ” แฉแผนจัดตั้ง “แดงเทียม” ขนกับมีอบเทือก หวังเปิดช่องรัฐประหาร ลั่น 10 พ.ค. นี้มีมวลชนร่วมชุมนุมที่ถนนอักษะหลายแสนชีวิต เสื้อแดงเหนือ-อีสานแสดงจุดยืนพริบ คัดค้านศาลรธน.ฟัน “ปู” ฟันตำแหน่งนายกฯ แฉการ์ดมือบทำร้ายนักข่าวอิสระชาวเยอรมันอีก

★ สอบวินัยร้ายแรง ‘ปลัดศธ.’

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 573/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้อมกล่าวหาหมิ่นดูว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องเรียกประชุมข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอ้างภารกิจของกระทรวงและใช้บังคับหรือทรัพย์สินทางราชการ แต่กลับเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และยังมีพฤติกรรมเข้าร่วมกับคณะบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “ประชาคมสาธารณสุข” ในสถานที่ราชการและเป็นประธานการประชุม สั่งการหรือสนับสนุนให้ออกแถลงการณ์ในลักษณะให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาล และเสนอให้รัฐบาลลาออกทันทีเพื่อให้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แสดงออกทุกวิถีทางที่จะไม่รับฟังคำสั่งรัฐบาลและไม่ร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังยุบสภา

★ พฤติกรรมสนับสนุนกปปส.

นอกจากนั้น นพ.ณรงค์ยังสนับสนุนให้โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดขึ้นป้ายสนับสนุนกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และขึ้นป้ายต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งให้บุคลากรออกมาร่วมชุมนุมกับ กปปส. ขณะเดียวกัน นพ.ณรงค์ยังใช้เวลาทั้งในและนอกราชการสถานที่และทรัพย์สินของราชการสนับสนุนข้อเสนอ กปปส. ออกมารับนักหวัดทองคำจาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. รวมทั้งยังมีพฤติกรรมทำให้ข้าราชการในสังกัดเข้าใจผิดและเกิดความเกลียดชังนายชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง ว่ารับใช้ฝ่ายการเมือง กระทำการข้ามหน้าข้ามตา ปลัดกระทรวง

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 93 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบข้อ 15 ของกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นพ.ณรงค์ โดยมีนายสุรัช ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน มีพ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นกรรมการ และให้รายงานผลการสอบสวนโดยเร็ว

★ ‘เทือก’เดินขบวนชุมนุม 14 พ.ค.

เวลา 10.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ นำมวลชนเดินขบวนเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ วันที่ 14 พ.ค.นี้ โดยเริ่มตั้งขบวนจากทำนุบำรุงสาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 และเดินเข้า ถ.จันทน์ ผ่านถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวขวาเข้าถ.สีลม กลับเข้าเวทีสวนลุมพินี รวมระยะ 7.6 กิโลเมตร

นายสุเทพกล่าวว่า วันที่ 14 พ.ค.นี้จะชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อจับโลว์รัฐบาล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเดินหน้าต่อไปตามที่ตั้งสัตยาธิษฐานไว้เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง

★ ลุยสังคดีแกนนำ ‘กปปส.’

นายหนันทศศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีแกนนำ กปปส. รวม 58 ราย ร่วมกันชุมนุมผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนพยานหลักฐาน 217 แฟ้มและความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพกับพวกรวม 8 ข้อหาให้อัยการพิจารณาเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากรับมอบสำนวนการสอบสวนจากดีเอสไอแล้ว ขณะทำงานอัยการซึ่งมีรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเป็นประธานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำนวนจำนวนมาก โดยทำงานหนักพิจารณากันทุกวัน และประสานให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอมาสอบถามเพื่อ

สรุปเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาแต่ละรายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงว่าใครทำอะไร อย่างไร

“อัยการยังทำแผนผัง (โรดแมป) สรุปพฤติการณ์ลักษณะความผิดผู้ต้องหาแต่ละรายไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาหลักฐานและองค์ประกอบความผิดในการกล่าวหา ส่วนที่นายความของผู้ต้องหาขึ้นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอัยการได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว” นายหนันทศศักดิ์กล่าวและว่า อัยการจะสามารถมีความเห็นสังคดีนี้ได้ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2557 ก่อนครบกำหนดฝากขังนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันหยุด ดังนั้น หากจะมีคำสั่งว่าฟ้องก็

ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 8 พ.ค. เพราะเป็นวันสุดท้ายของวันทำการของราชการ ในสำคดีนี้ ขณะที่การพิจารณาเพื่อมีความเห็นว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้ อัยการจะมีคำสั่งกับผู้ต้องหาทั้ง 52 ราย จากทั้งหมด 58 รายที่ดีเอสไอส่งสำนวนมาให้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 6 รายดีเอสไอไม่ได้ส่งสำนวนมาเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายยังไม่ได้เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามขั้นตอนกฎหมาย

★ กองปราบตรวจวิทย์ ‘โกตี’

เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รองผบ.ช.ก.รักษาการแทน ผบ.ก.ป. นำกำลัง 70 นาย พร้อมหมายศาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 6 พ.ค. 57 เข้าตรวจค้นบ้านพักไม่มีเลขที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ทำการสถานีวิทยุชุมชน “เรดการ์ด เรดิโอ” หรือวิทยุชุมชนคนเสื้อแดง จ.ปทุมธานี ซึ่งนายวุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ หรือ “โกตี” ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง (ม.112) เคยใช้เป็นสถานที่ทำงานเพื่อแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีดังกล่าว

มีรายงานว่าในระหว่างที่กำลังตำรวจ บก.ป.เดินทางไปถึงหน้าบ้านพักหลังดังกล่าวแล้ว ได้มีผู้ดูแลบ้านออกมาพบ จากนั้น พ.ต.ท.นิคม ชัยเจริญ รองผกก.1 บก.ป. แสดงหมายค้นศาลให้รับทราบเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายใน แต่ผู้ดูแลบ้านอ้างว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ขอให้เจ้าหน้าที่รอก่อน ต่อมากคนในบ้านดังกล่าวโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอก บางส่วนพยายามเก็บข้าวของในบ้าน กระทั่งตำรวจ สภ.คูคต เจ้าของห้องที่เข้ามาสมทบและเจรจากับผู้ดูแลบ้านคนดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจค้นภายในได้ จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด พร้อมกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง มีเคเบิล 2 เล่ม เมื่อค้นพบว่าเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้อง แต่ไม่พบเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดเกี่ยวข้องกับคดีนายวุฒิพงศ์

หลังจากใช้เวลาตรวจค้นเกือบ 1 ชั่วโมงและรอเจ้าหน้าที่กสทช. มาร่วมตรวจสอบการออกอากาศของวิทยุเรดการ์ด เรดิโอ แต่ผู้แทน กสทช.ไม่ปรากฏตัว ทำให้ตำรวจ บก.ป.เตรียมถอนกำลังออกมา ขณะนั้นเองมีมวลชนคนเสื้อแดงในพื้นที่กว่า 40 คน เข้ามารุมล้อมแสดงความไม่พอใจ โจมตีว่าเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ แต่เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่กระทบกระทั่งกัน ส่วนอาวุธปืนและสิ่งที่ตรวจค้นมาทั้งหมดนำส่ง สภ.คูคต

★ ‘บ.ช.น.’ เฝ้าระวังมือบทุกกลุ่ม

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บ.ช.น.) พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ รองผบ.ช.น. ดูแลงานด้านความมั่นคง เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองว่า ขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังและคอยดูสถานการณ์เป็นระยะ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินออกมาแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มจะเคลื่อนไหวออกมาอย่างไร แต่ยังไม่พบข้อมูลการข่าวถึงเหตุการณ์

ความรุนแรง ด้านการดูแลสถานที่สำคัญของทางราชการ เบื้องต้นจัดตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนไปดูแลไว้ทั้งหมดแล้วทั่วกรุงเทพฯ

พล.ต.ต.สำเริง เผยว่า ส่วนกรณีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นัดชุมนุมใหญ่บริเวณถนนอักษะ ย่านพุทธมณฑล วันที่ 10 พ.ค.นั้น เบื้องต้นแกนนำนปช.ยังไม่ได้ประสานมาว่าจะจัดตั้งเวทีไว้บริเวณใด แต่ทำแผนดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว ขณะที่กรณีพุทธอิสระ แกนนำกปปส.เวทีแจ้งวัฒนะ จะย้ายสถานที่การชุมนุมไปอยู่ภายในอาคารบีศูนย์ราชการนั้นเป็นเรื่องการหารื้อของทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ยืนยันตำรวจยังคงดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่บริเวณดังกล่าวต่อไป

เมื่อถามถึงการตรวจสอบทรัพย์สินในกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ภายหลังมีอบกปปส. ยอมคืนพื้นที่ พล.ต.ต.สำเริง ตอบว่า ต้องตรวจสอบอย่างแน่นอน แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการตรวจสอบกันเมื่อไหร่

★ **แดงเหนือ-อีสานฮือหนุ่น'**

เวลา 16.00 น. กลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่นัดหมายมวลชนใส่เสื้อดำมาแสดงพลังหน้าศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ผู้ชุมนุมเขียนป้ายเป็นสัญลักษณ์ขอความเป็นธรรม ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ได้กระจายคลื่นวิทยุชักชวนคนเสื้อแดงเชียงใหม่และกลุ่มรักเชียงใหม่รวมตัวไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด วันที่ 8 พ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. เพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนไม่รับคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนกลาง

“ตอนนี้กลุ่มคนเสื้อแดงภาคเหนือและอีสานต่างพากันลุกฮือ ไม่พอใจ และประกาศไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนกลาง โดยจะปักหลักแต่ละจังหวัดคัดค้านเต็มที่ และรักษาการนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องมาทำหน้าที่แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์นั้น เชื่อได้เลยว่าก็ต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการให้พ้นจากหน้าที่ในที่สุดด้วยวิธีเดิมเพื่อผลักดันนายกรัฐมนตรีคนกลาง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคนเสื้อแดงภาคเหนือและอีสานคัดค้านและไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนกลางอย่างแน่นอน ขอต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเต็มที่” นายเพชรวรรค วัฒนพงษ์ศิริกุล แกนนำรักเชียงใหม่ 51 กล่าว

★ **วรชัยแฉแผน 'แดงเทียม' ป่วน**

ที่พรรคเพื่อไทย นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย และแกนนำนปช.กล่าวว่า คำวินิจฉัยที่ออกมาไม่ยึดหลักข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามใจชอบ ทั้งนี้ คนเสื้อแดงยังเดินหน้า

ชุมนุมในวันที่ 10 พ.ค.ที่ถนนอักษะเหมือนเดิม คาดว่า 10 พ.ค.จะมีคนร่วมประมาณ 4-5 แสนคนและปักหลักชุมนุมต่อเนื่องถึงวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งตรงกับวันที่น่ายสุเทพ เลขาธิการกปปส.นั้ระคมผลใหญ่ เราก็จะนัดให้เป็นวันระคมผลใหญ่ผู้จัดจำนวนมวลชนเหมือนกัน คาดว่าจะมีคนเสื้อแดงมากมาถึง 7-8 แสนคน จะได้ว่าว่ามวลชนฝ่ายไหนมากกว่ากัน หากคนเสื้อแดงมากกว่าขอให้นายสุเทพนำมวลชนกลับบ้าน รอบนี้เราไม่ยอม

นายวรชัยกล่าวอีกว่า ประเมินว่าการจัดการรัฐบาลเบ็ดเสร็จต้องยึดอำนาจโดยทำรัฐประหารเท่านั้น โดยต้องสร้างเงื่อนไข เช่น ก่อความวุ่นวายให้เห็นว่ามวลชนเสื้อแดงกับกปปส.ปะทะกัน ทราบมาว่ามีบางฝ่ายเตรียมกองกำลังแดงเทียมอ้างว่าเป็นเสื้อแดงไปปะทะกับกปปส. จึงเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น ส่วนจะถึงขั้นทหารออกกฏอัยการศึกหรือไม่ก็ต้องทำให้เห็นว่ารัฐบาลคุมสถานการณ์ไม่ได้ ประชาชนฆ่ากัน ทหารออกมาสงบศึกเพื่อให้ประเทศอยู่ในภาวะปกติซึ่งก็อยู่ที่เงื่อนไขในช่วงเวลานั้น

★ **มีอบดันตั้ง 'รัฐบาลปช.'**

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษกกปปส. ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกฯ และรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่งว่า วันนี้ประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่มีรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นอำนาจอธิปไตยจึงตกคืนสู่ประชาชน เป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้จัดตั้งรัฐบาลของประชาชน เพราะรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมในการแต่งตั้งคณะรักษาการแทน จึงขอให้ทุกฝ่ายเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.ร.ส.) อยู่บ้างอาจทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัย เพราะวันนี้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมแล้ว

“การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความผูกพันทุกองค์กร หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่ของประชาชนและข้าราชการต้องลุกขึ้นมาปกป้องกฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง โดยข้าราชการไม่ต้องฟังคำสั่งของคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย” นายเอกนัฏกล่าว

★ **การ์ดทำร้ายนักข่าวเยอรมัน**

วันเดียวกัน นายนิก นอสติทซ์ นักข่าวอิสระชาวเยอรมันที่ฝังตัวทำข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของไทยมาตั้งแต่ยุคมีอบพันธมิตรฯ เปิดเผย “ข่าวสด” ว่า ตนถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ 3 คนอ้างตัวเป็นการ์ดประจำมีอบเวทีหนึ่ง รุมทำร้ายและพยายามลักพาตัวไปหาแกนนำมีอบ ระหว่างกำลังทำข่าวศาลากลางรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาคดีนายกฯ โยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสมช.

นิก ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังยืนสนทนากับนายโจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ

บีบีซี ตรงทางเข้าศาลรัฐธรรมนูญ เวลาประมาณ 14.30 มีคนแสดงตัวเป็นการ์คกปปส. ซึ่งจึกขยานยนต์เดินเข้ามาถามตนว่าซื้อนิกใช่หรือไม่ พร้อมพุดจามขู่ให้ตนไปกับพวกการ์ด อ้างว่าจะพาไปหาแกนนำ ตนจึงปฏิเสธและเดินหนีเข้าไปในอาคารศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ทันที่ตนจะเข้าไปในอาคารกลุ่มการ์ดกรูเข้ามาทำร้ายและพยายามดึงขึ้นรถจักรยานยนต์ ตนจึงร้องขอความช่วยเหลือ กระทั่งตำรวจเข้ามาทันและสั่งให้พวกการ์ดปล่อยตน จากนั้นพาดนหลบเข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนจะออกจากศาลรัฐธรรมนูญทางประตูหลังเพื่อความปลอดภัย

★ **ช็อกโดนดักตีบในเขตศาล**

นักข่าวอิสระเยอรมันกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้เคยถูกการ์ดกปปส.ทำร้าย โดยถูกรุมขกต่อขขณะกำลังทำข่าวในมือบกปปส. ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 ซึ่งในเหตุดังกล่าว นายชุมพล จุลใส แกนนำกปปส. เป็นผู้ปราศรัยให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าทำร้ายตนและโจมตีกล่าวหาว่าเป็นนักข่าวเสื้อแดง

“ไม่คาดคิดเลยว่าจะถูกการ์ดทำร้ายในพื้นที่ราชการและพื้นที่ศาลเช่นนี้ ผมไม่ได้อยู่บนท้องถนนหรือในกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนก่อนหน้านี้ อีกทั้งเหตุดังกล่าวยังเกิดขึ้นต่อหน้าผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายคน” นิกกล่าว และว่ากรณีล่าสุดนี้ถึงแม้ไม่อยากดำเนินการใดๆ เพราะรู้สึกว่าจะทำให้ถูกเพ่งเล็งจากมีอบมากขึ้น แต่ตนเห็นว่าถ้าหากไม่พยายามดำเนินการใดๆ เลย กลุ่มการ์ดอาจมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกในอนาคต และสถานการณ์จะเลวร้ายลงอยู่ดี

★ **สน.หุงสองห้องเช็กวงจรปิด**

เวลา 18.30 น. ร.ต.อ.วิทยา คงทอง พนักงานสอบสวน สน.หุงสองห้อง ผู้รับแจ้งความจากนายนิก นอสติทซ์ เปิดเผยว่า นิกแจ้งความว่าเวลาประมาณ 14.30 น. ระหว่างยืนสนทนหรืออยู่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีชายฉกรรจ์ 3 คนที่รถจยย.เข้ามาหา ซึ่งเจ้าตัวมองออกว่าเป็นการ์ดกปปส. โดยเข้ามาถามว่า “ใช่ นิกหรือไม่ ขอเชิญไปพบหลวงปู่หน่อย” ด้านนิกปฏิเสธว่าไม่ใช่ แต่กลับถูกการ์ดกปปส.กระชกตัวให้ขึ้นรถจยย.ไปกับการ์ดด้วย แต่นิกมีรูปร่างใหญ่และแรงเยอะกว่า ทำให้สะบัดตัวหลุดได้ และรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจจึงได้รับความปลอดภัย

ร.ต.อ.วิทยากล่าวต่อว่า นายนิกแจ้งว่าการ์ดกปปส. น่าจะมีเบสิคกิสต์ร้ายชื่อคนที่ต้องการตัว ซึ่งนายนิกเชื่อว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเบสิคกิสต์ด้วย และที่ปฏิเสธไม่ยอมไปกับการ์ดกปปส. เพราะทราบสรรพคุณของการ์ดกปปส. ดี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่นำภาพใบหน้าการ์ดกปปส. มาให้นายนิกชี้ตัวแล้วว่าเป็นคนไหน แต่นายนิกแจ้งว่าจำรายละเอียดไม่ได้ เพราะตอนการ์ดเข้ามาหามีการอำพรางใบหน้าพอสมควร ทั้งใส่แว่นดำ มีผ้าปิดปากและผ้าโพกหัวค่อนข้างมิดชิด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมประสานขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุต่อไป